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ความท้าทายของตลาดทุนไทย
ในมุมมองของกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และความร่วมมือของบริษัทจดทะเบียน

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะท�างานกับสมาคมบจ. มากขึ้น หวังก้าวข้ามความท้าทายตลาดทุนด้วยกัน”

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยได้เข้าพบ ดร.ภากร ปีตธวชัชยั 

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯแห่งประเทศไทย เพื่อหารือ 

และรบัทราบถงึทศิทางการด�าเนินงานของตลาดหลกัทรพัย์ฯ พร้อมทัง้

แนวทางการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียน (บจ.) รวมถึงวิธีการ 

ปรับเปลี่ยนการท�างานร่วมกันของหน่วยงานด้านตลาดทุนมากขึ้น  

ที่ปัจจุบันเริ่มเกิดความร่วมมือด้านใหม่ๆ ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) ซึ่งอนาคตคือสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมฯ จะต้องมี

การช่วยกันสื่อสารสู่ บจ. ให้เป็นที่รับรู้กันมากขึ้น

ความท้าทายตลาดทุนยุคปัจจุบัน

ดร.ภากร มองว่า ความท้าทายของตลาดทุนไทยในปัจจุบัน

มี 4 เรื่องใหญ่ๆ คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี (Disruptive 

Technology) ถ้าตลาดทนุยงัท�างานแบบเดมิ จะส่งผลให้ท�างานสูก้บั

คู่แข่งไม่ได้  

2. ความหลากหลายของประชากร (Demographic 

Shifts) ที่ปัจจุบันเป็นยุครวมคนหลายเจนเนอเรชั่น ซึ่งมีวิธีการคิด 

พฤติกรรม และความต้องการแตกต่างกันชัดเจน จึงจ�าเป็นต้องใช้ big 

data เข้ามาช่วยเกบ็ข้อมลูและวเิคราะห์ รวมถึงการใช้ social media 

ในการช่วยสื่อสาร

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

3. โลกเชื่อมต่อกันทุกด้าน (Global Connectedness &  

Protective Regulations) ตลาดทุนต้องพร้อมเปลี่ยนมุมมองและปฏิบัติ

ให้เป็นมาตรฐานสากล  รวมถึงรับมือกับหน่วยงานก�ากับดูแลของโลกที ่

จะเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การปฏิบัติงานและมาตรฐานต่างๆ และสามารถน�ามา

บังคับใช้กฎเกณฑ์ข้ามประเทศได้ อีกทั้งยังมีสิ่งที่เป็นการปฏิบัติตามเกณฑ์

ของแต่ละประเทศ (Local Practice) แต่มีความต้องการใช้บนมาตรฐาน

เดียวกันระดับโลก เช่น  การที่นักลงทุนต้องการเปิดบัญชีโบรกเกอร์ที่เดียว

แต่สามารถซื้อหุ้นได้ทั่วโลก การที่ บจ.ไทยต้องการระดมทุนหรือไปจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯท่ีประเทศอื่น (Cross Listing)  หรือ บจ.  

ต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯไทยครั้งแรก (Primary 

Listing) รวมทั้งสามารถท�าให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 

 4. ภาครัฐใช ้ตลาดทุนส ่งเสริมการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจมากขึ้น (Thai Government Policy) เห็นได้จาก

การใช้ตลาดทุนเพ่ือการซื้อขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

เพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)  รวมทั้ง 

การสนับสนุนให้บริษัท start up ใช้ช่องทางตลาดทุนเพื่อการ

ระดมทุนมากขึ้น 

 นอกจากความท้าทายทั้ง 4 ด้านแล้ว ดร.ภากร  

ยงัได้เล่าถงึแนวทางการด�าเนนิงานร่วมกันระหว่างตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ก.ล.ต. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องว่า ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะด�าเนนิ

การในหลากหลายเร่ืองที่เป็นประโยชน์และเพ่ืออ�านวยความ

สะดวกให้กับบริษัทจดทะเบียน
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ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และก.ล.ต.ร่วมท�างานแบบรวมศนูย์ 

ตลาดทนุจะรบัมอืกบัความท้าทายได้ คอื ต้องเร่งร่วม

กนัท�างานแบบบรูณาการระหว่าง ตลาดหลกัทรพัย์ฯ กบั ก.ล.ต. 

แบบรวมศนูย์ (One Stop Service) ซ่ึงจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คอื 

การขอข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลที่ บจ. และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องต้องรายงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกลั่นกรอง

เกณฑ์การปฏิบัติต่างๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องมีขั้น

ตอนการท�างานที่ลดลง เช่น การตอบค�าถามในเรื่อง กฎเกณฑ์

หรือการปฏิบัติของบริษัทก่อนเสนอขายหุ้นให้ประชาชนเป็น

ครัง้แรก (IPO) หรอืช่วงก�าลงัจะเข้าตลาดหลกัทรพัย์ฯ และหลงั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว โดย One Stop Service 

จะเป็นศนูย์ทีต่อบค�าถามในเรือ่งเหล่านีเ้พยีงท่ีเดียว จะแตกต่าง

จากแบบเดิมที่อาจจะมีท้ังค�าตอบจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 

ก.ล.ต. ซึ่งคาดว่า One Stop Service จะเริ่มด�าเนินการได ้

ในไตรมาสแรกของปี 2562 โดยในเฟสแรก จะเน้นที่การแก้ไข 

กฎระเบยีบทัง้ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ ก.ล.ต.ท่ีมคีวามคล้าย

กันก่อน ส่วนเฟสถัดไปคือ การท�าเรื่องบรรษัทภิบาลและการ

พัฒนาเรื่องการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ชูตลาดทุนไทยเป็นศูนย์กลาง   

Market of Well Being 

 ปัจจุบันตลาดทุนไทยจดัเป็นตลาดทุนทีมี่สภาพคล่อง 

และยงัมมีลูค่าการซือ้ขายสงูสดุในอาเซยีนอกีด้วย และคณุภาพ

ของ บจ. ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาค ม ีบจ.ถงึ 19 

แห่งที่ได้รับการประกาศรายช่ือจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์  

ปี 2561 (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)  ซึ่งมี

จ�านวนสูงสุดในอาเซยีน แต่สงัเกตได้ว่า เร่ืองราวเหล่านีก้ลบัไม่

ได้รบัความสนใจจากนกัลงทนุทัว่โลก หากจะเทยีบกบัตลาดหุน้

สงิคโปร์ท่ีเป็นศนูย์กลางโลกการเงนิและการลงทนุของอาเซยีน 

หรือการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของอิสลามระดับโลกของ

ตลาดหุ้นมาเลเซีย 

“ผมจึงมองว่า จากนี้ไปตลาดทุนไทยจะต้องน�าศักยภาพการเป็น

ประเทศท่ีมี บจ.ที่โดดเด่นระดับโลก บจ. ที่ประกอบธุรกิจเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (market of well being) ซึ่งอยู่ในระดับ

แรกๆ ของโลก เช่น บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) ท่าอากาศยานที่ใหญ่

ที่สุดในโลก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) บริษัทธุรกิจโรงแรม

และอาหาร บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) และ บมจ. โรงพยาบาล

บ�ารุงราษฎร์ (BH) หรือธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลเป็นกลุ่มค้าปลีกระดับโลก  

อกีทัง้ บมจ. ไทยยเูนีย่น กรุป๊ (TU) กลุม่ธรุกิจอาหารระดบัโลก และยังมีบรบิท

และอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองอกีมาก ตัง้แต่การมธีรรมชาติ การเกษตร อาหาร 

ทีเ่อือ้ต่อธรุกจิการท่องเทีย่ว การท�าให้ระบบโลจสิตกิส์ และการรักษาพยาบาล

ที่แข็งแรง” 

ตลาดทุนไทยก้าวสู่ผู้เล่นระดับโลก 

 นอกจากไทยมี บจ. ระดับโลกหลายแห่งแล้ว ยังมีบริษัทลูกชั้นน�า

ของต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น กลุ่มสินค้า

อุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ฯลฯ ซึ่งต้องผลักดันให้บริษัทเหล่านี้

สามารถระดมทุนด้วยวิธีอื่นได้ด้วย เช่น การตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุน 

ในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Trust) หรือการชักชวนบริษัท 

ต่างประเทศที่มีความโดดเด่นด้าน Well Being มาลงทุนและระดมทุน 

ในตลาดทุนไทย โดยมีจุดขายการเป็นตลาดทุนท่ีมีราคาปิดก�าไรสุทธิต่อหุ้น 

(P/E) สภาพคล่อง และการขยายฐานนักลงทุนให้กว้าง
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“ประเดน็ส�าคญัคือ จะท�าอย่างไร

ให้ตลาดทุนไทยเป็น Entry Point ของ 

นักลงทุนต่างชาติท่ีจะเข้ามาลงทุนอย่าง 

ในกลุ ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา 

เวียดนาม (CLMV) เหมือน 20 ปีก่อน 

ที่ นั กลงทุนต ่ างชาติจะ เข ้ ามาลงทุน 

ในอาเซียนต้องไปที่ฮ่องกงก่อน เพราะ

ปัจจุบันอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

(GDP) ของ CLMV เฉลี่ยอยู่ที่ 7-8 %  

สงูกว่าไทยท่ี 3 - 4.8 %  เมือ่กลางปี 2561 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ท�าดัชนี SET CLMV 

เป็นการรวม บจ. ที่มีรายได้จากกลุ ่ม 

CLMV ซึ่งเหมาะส�าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการ

ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทาง

เศรษฐกิจกลุ่ม CLMV หรือผู้ที่ต้องการใช้

ดัชนีเพื่ออ ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์

ทางการเงินออกมา”

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะออกผลติภณัฑ์

ใหม่ “ตราสารแสดงสทิธกิารฝากหลักทรพัย์

ต่างประเทศ” (Depositary Receipt) 

หรือ (DR)  ซึ่งเป็นตราสารทางการเงินที ่

ได้รบัความนยิมในต่างประเทศ ท่ีให้ธนาคาร

หรือโบรกเกอร์เป ็นผู ้ออกผลิตภัณฑ์ให ้ 

ผู ้ลงทุนไทยสามารถซื้อหุ ้นต่างประเทศ 

ได ้  โดยไม ่ต ้องไปเป ิดบัญชี ซ้ือขายหุ ้น 

ต่างประเทศ ยกตัวอย่าง บจ. ไทยท�าธุรกิจ 

ที่ไทยและกัมพูชา แต่มีนักลงทุนต่างชาติ

อยากจะซื้อหุ ้นในกัมพูชาแต่ยังไม่อยาก 

ไปเปิดบัญชีที่กัมพูชา ก็จะให้โบรกเกอร์ไป 

ซื้อหุ้นบริษัทดังกล่าวที่กัมพูชา แล้วฝากที ่

คสัโตเดียนประเทศนัน้ แล้วโบรกเกอร์นัน้มา

ออกผลิตภณัฑ์ DR ให้ผูล้งทนุซ้ือในไทยแทน

ในขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังต้องการสนับสนุนให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่ง

ช่วยบรษัิท Start up ให้มสีภาพคล่องหรอืมาระดมทนุในตลาดทนุไทย ล่าสดุ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ได้ออกแพลตฟอร์ม LiVE ส�าหรับการระดมทุนและการซ้ือขายแลกเปลี่ยน แต่ไม่มีการเข้า 

จดทะเบียนและการกระจายหุ้นวงกว้าง และเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนเฉพาะกลุ่มที่มีความรู้

ความเข้าใจ และรู้ความเสี่ยงในการลงทุนเท่านั้น ส่วนการซื้อขายเป็นแบบเจรจาต่อรองที่ไม่มี

การจับคู่ซื้อขายอัตโนมัติ

ดร.ภากร ยงับอกว่า ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก�าลงัพจิารณาการเป็นตลาดหลกัทรพัย์ดจิทิลั

มากขึ้น (Digital Exchange) ที่จะช่วยให้มีการลงทุนได้ง่าย ขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างช่วยหา

ทางออกที่จะท�าให้บจ. ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก สามารถเข้าถึงเงินลงทุน

แบบใหม่ทีส่ะดวกขึน้ หากมรีายละเอยีดเรือ่ง

กฎเกณฑ์การลงทนุในสนิทรัพย์ดจิทิลั (ICO) 

ที่ชัดเจนมากขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯก็สนใจ

พิจารณาเรื่องเหล่านี้อยู่ เพียงแต่จะต้องเป็น

เรื่องของผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มและมีความรู ้ 

เช่น กองทุนส่วนบุคคล (Private Equity) 

หรือกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) 
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะท�างานอย่างใกล้ชิดกับสมาคม บจ.มากขึ้น 

 ปัจจุบันทุกหน่วยงานและตลาดหลักทรัพย์ฯ เองก็จะต้องปรับวิธีการ

ท�างานใหม่ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการทุกเจนเนเรช่ัน จากเดิมอาจจะใช้วิธี

การท�างานแบบองค์รวม แต่ปัจจบุนัวธิดีงักล่าวอาจไม่เหมาะสมแล้ว  ซึง่คงจะต้อง

ท�าแบบแยกส่วนหรือรายบริษัท จึงจ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น

จากเดิม  เพื่อจะได้ช่วยสนับสนุนบจ.ได้มากขึ้น

โจทย์ใหญ่ที่อยากฝากถึง สมาคมบจ. คือ  การที่จะมีข้อมูลมา

วิเคราะห์และให้ง่ายต่อการท�างานในปัจจุบันและในอนาคต อีกทั้ง บจ.จะ 

ได้รับความสะดวกนั้นด้วย แต่ บจ.ต้องเปล่ียนรูปแบบการรายงานข้อมูลจาก

เดิมให้เป็นรูปแบบ Machine Learning สิ่งที่จะส่งผลกระทบกับ บจ.คือ การ

ท�าข้อมูลรายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีความยากขึ้น และ บจ.จ�าเป็นต้อง 

ปรับเปลี่ยนวิธี แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการดีไซน์เทมเพลทใหม่ในการ

รายงานข้อมูลแบบ Machine Format ให้ ซึ่งจะท�าให้ บจ.ท�างานได้ง่ายขึ้น

ทว่า ประโยชน์ทีเ่หน็ได้ชดั คอื ปัจจบุนัส�านกัข่าวต่างประเทศหลายแห่ง

เขียนข่าว บจ.ท่ัวโลกด้วย AI แต่การใช้ AI ก็ต้องท�าให้ข้อมูลที่วิ่งเข้าไป  

Machine AI รับรู้ได้ สังเกตได้จากตลาดทุนไทยมีสภาพคล่องมากกว่าเพื่อนบ้าน

อย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ท�าไมข่าว บจ.ไทยได้รับการน�าเสนอใน

ต่างประเทศน้อยกว่า 3 ประเทศนี้ ซึ่งถ้าเราไม่ปรับวิธีการท�างาน เราก็จะไม่เป็น

ทีรู่จ้กัของทัว่โลก พอเป็น Machine  Format การเรยีกดขู้อมลูต่างๆ การเห็นความ 

แตกต่างในข่าวมากขึ้น บจ.ไทยก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้าง

“จากนี้ไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีการคุยกับ 

สมาคมฯ อย่างใกล้ชิด เพือ่บอกว่า บจ.ต้องปรบัอะไรบ้าง 

หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ปรับเปลี่ยนวิธีการ

ท�างาน และที่ส�าคัญ บจ.ต้องช่วยคิดด้วยว่าต้องการ 

อะไรบ้าง เพราะวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส�ารวจเร่ือง 

กฎระเบียบต่างๆ ทีอ่ยากให้แก้วธีิการรายงาน จาก 700 

บริษัท ได้รับข้อมูลตอบกลับมาเพียง 10 % ซึ่งถือว่า 

น้อยมากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะน�ามาท�างานต่อได้  

เรื่องนี้ส�าคัญมาก เพราะอยากฟังว่าปัญหาคืออะไร  

อะไรคือจุดที่ต้องรีบดู เราท�างานเหมือนเดิมมานาน  

ซึ่ งท� า ได ้ดี  จึ งมีความรู ้ สึกว ่ า ไม ่มีความจ�า เป ็น 

ต้องเปลี่ยนแปลง ผมว่าถ้าเราอยากก้าวต่อไป เราต้อง

ช่วยกนั การท�างานช่วงนีจึ้งเป็นช่วงทีส่�าคญั ถ้าเราอยาก

ให้ตลาดทุนได้พัฒนาเพื่อก้าวสู ่อนาคตที่ดี ทุกฝ่าย 

ควรช่วยกัน” ดร.ภากรกล่าวทิ้งท้าย
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การแก้ พรบ.บริษัทมหาชน 6 มาตรา 
เป็นหนึ่งในหลายเรื่องที่สมาคมฯ 
ได้ท�าหน้าที่แทนบริษัทจดทะเบียน 

เพื่อช่วยลดภาระของบริษัทจดทะเบียน

อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

นายกสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป

ตัง้แต่เข้ารบัต�าแหน่งนายกสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย ในปี 2560 คุณอรนุช 

อภิศักดิ์ศิริกุล ได้ท�าหน้าที่ของนายกสมาคมฯ ร่วมกับกรรมการสมาคมฯ และหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องอย่างใกล้ชดิ ไม่ว่าจะเป็น ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน ก.ล.ต. 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย ฯลฯ เพือ่มุง่ผลกัดนักฎเกณฑ์และเรือ่งต่างๆ 

เพื่อจะช่วยลดภาระของบริษัทจดทะเบียน

 TLCA Journal ฉบับนี้ ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล อีกครั้ง 

เพื่อจะมา update การท�างานในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมาให้สมาชิกได้รับทราบ โดย 

คณุอรนชุ เล่าให้ฟังว่า ตัง้แต่ตอนเข้ารบัต�าแหน่งเคยให้สมัภาษณ์ไว้ว่า สิง่ทีจ่ะด�าเนินการ

ให้กับสมาคมฯ ต่อไปคอื การเข้าไปสนบัสนนุให้บจ.ด�าเนนิการในเรือ่งต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง

และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก อาทิ การพัฒนาบริษัทจดทะเบียน แม้กระทั่งบริษัท 

ขนาดกลางและเลก็ท่ีมศีกัยภาพ เพือ่ผลกัดันและส่งเสรมิเศรษฐกจิไทยให้ได้ขยายบทบาท

ตัวเองออกไป นอกเหนือจากการเป็นตัวกลางให้บริษัทจดทะเบียนให้มีความรู้ในเรื่อง 

กฏระเบียบของตลาดทุน ซึ่งเรื่องที่ดูน่าจะคล้ายเป็นเรื่องเร่งด่วน ก็น่าเป็นเรื่องของ 

กฎระเบียบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ประเทศไทยมีการพัฒนามาก กฎระเบียบก็จะมีความเป็น

สากลมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะมีความล�าบาก ยุ่งยากในการท�าความเข้าใจเรื่องกฏ ระเบียบ

ใหม่ๆ เหล่านี้ สมาคมฯ ก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการเข้าไปช่วยให้บริษัทจดทะเบียน 

มีความเข้าใจมากขึ้น

การพัฒนาบริษัทจดทะเบียนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 สมาคมฯ ได้ด�าเนินการเพื่อสมาชิกในหลายเรื่องด้วยกัน ได้แก่

• สนบัสนนุการจัดท�า “หลักการก�ากับดแูลกจิการทีด่”ี (CG Code) ฉบับใหม่ 

สมาคมฯ ได้ร่วมกบัส�านกังาน ก.ล.ต. และองค์กรในตลาดทนุทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ สภาวิชาชีพบัญชีฯ IOD สมาคม เอ็ม เอ ไอ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 

ฯลฯ ร่วมกนัให้ความเหน็และเสนอแนะข้อคดิเหน็ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัท�า หลกัการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) ส�าหรับบริษัท 

จดทะเบียนฉบับใหม่ เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการ

ปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นบทบาทการเป็นผู้น�าองค์กร น�าพาธุรกิจไปสู่การเจริญเติบโต 

ด้วยการสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืน

CG Code เป็นหลักปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งหวังให้กิจการ 

มีผลประกอบการที่ดีโดยค�านึงถึงความต่อเนื่องในระยะยาว มีความรับผิดชอบ 

ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถ

ปรบัตวัได้ภายใต้การเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ซ่ึงบทบาทความเป็นผูน้�าของคณะกรรมการตาม 

CG Code นี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ หลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อย 

และส่วนที่  2 คือ แนวปฏิบัติและค�าอธิบาย  

โดยได ้วางหลักปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการ  

8 ข้อหลกั ซึง่การปฏบัิตติาม CG Code เป็นไปตาม

หลัก “Apply or Explain” คือ ให้คณะกรรมการ

น�าหลักปฏิบัติในส่วนที่ 1 ไปปรับใช้ (apply)  

ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท โดย 

ส่วนที ่2 เป็นแนวปฏิบตัแิละค�าอธบิายในการปฏบิตัิ

ให ้ เป ็นไปตามหลักปฏิบัติ ในส ่วนที่  1 ทั้ งนี้  

คณะกรรมการอาจใช้วิธีปฏิบัติอื่นที่ท�าให้บรรลุ

เจตนารมณ์ตามหลกัปฏบัิตไิด้ หากเหน็ว่าวธิปีฏบิตัิ

อื่นนั้นเหมาะสมกว่า โดยควรบันทึกเหตุผลและ 

การปฏิบัติอื่นนั้นไว้ด้วย

และคณะกรรมการควรพิจารณาทบทวน

ความเหมาะสมของการน�า CG Code ไปปรับใช้

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกการพิจารณาไว้
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เ ป ็ น ส ่ ว นหนึ่ ง ข อ งมต ิ

คณะกรรมการ รวมทั้ง 

เปิดเผยข้อความยืนยันว่า 

คณะกรรมการได้พิจารณา

และทบทวนการน�าหลัก

ปฏิบัติตาม CG Code ไป

ปรบัใช้ตามบรบิททางธรุกจิ

ของบริษัทแล้ว ในรายงาน

ประจ�าปี และแบบแสดง

รายการข ้อมูลประจ�าป ี 

(แบบ 56-1) ที่ต้องจัดส่ง 

ในปี 2562 เป็นต้นไป

• ร่วมเป็นคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาแก้ไขร่างพระราชบญัญตัหิลกั

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้แทนสมาคมฯ ได้แก่ นางสาวเพญ็ศร ีสธีุรศานต์ ผูอ้�านวยการสมาคมฯ เข้าร่วม

เป็นคณะกรรมาธกิารวิสามญัพจิารณาแก้ไขร่างพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

โดยได้ร่วมเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในครั้งนั้น เพื่อปรับลักษณะการกระท�าความผิด

และเพิ่มมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทันสถานการณ์ และ

เป็นสากล รวมทั้งเพื่อรองรับการเชื่อมโยงตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มีผลใช้

บงัคบัต้ังแต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2559 เป็นต้นไป เน้นเพิม่ประสิทธภิาพการบงัคบัใช้กฎหมาย 

เพ่ิมข้อกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย 

หลักทรัพย์ (market misconduct) และมาตรการลงโทษทางแพ่ง (civil penalty)

“ส�าหรับในปี 2561 นี้ สมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและเสนอแนะ 

ในเรือ่งต่างๆ อาท ิกฎเกณฑ์ กฎระเบยีบ ขัน้ตอน กระบวนการต่างๆ เพ่ือเป็นการลดภาระ

ของบริษัทจดทะเบียนให้สามารถด�าเนินงานได้คล่องตัวมากขึ้น”

• การปรบัปรงุหรอืยกเลกิกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการประกอบอาชพีและ

การด�าเนินธุรกิจของประชาชน ในพรบ.บริษัทมหาชนจ�ากัด

สมาคมฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อ�านวยการสมาคมฯ เข้าร่วม

เป็นคณะอนกุรรมการพจิารณาปรบัปรุงหรอืยกเลกิกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการประกอบ

อาชพีและการด�าเนนิธรุกจิของประชาชน ซึง่ม ีดร.กอบศกัดิ ์ภตูระกูล รฐัมนตรปีระจ�าส�านกั

นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน โดยสมาคมฯ ได้ร่วมให้ความเห็นและสนบัสนนุจดัท�าข้อเสนอ

การแก้ไขพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ใน 6 ประเดน็ เพ่ือแก้ไข

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทมหาชน ทั้งที่จดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และทีอ่ยูน่อกตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้มคีวามทนัสมยั เพือ่ช่วยเหลอืให้การ

ด�าเนนิกจิการของบรษัิทมหาชนฯ เป็นไปโดยสะดวก มีต้นทุนในการด�าเนินการลดลง และ

สามารถแข่งขันกับองค์กรธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างเป็นมาตรฐานระดับสากล

ซึง่ล่าสุดเมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการขบัเคลือ่นและเร่งรดั

การด�าเนนิงาน ตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้พจิารณาและเหน็ชอบการเสนอแก้ไข พรบ.

บริษัทมหาชน และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ในเดือนกันยายน ส�าหรับ 6 ประเด็นที่น�าเสนอ 

ประกอบไปด้วย

- ประเด็นที่ 1 ( มาตรา ๖ )

การเพ่ิมช่องทางโฆษณาทางอื่น นอกจากทาง

หนังสือพิมพ์ โดยก�าหนดให้การแจ้งความ หรือ

โฆษณาข้อความใดๆ เก่ียวกับบริษัทให้บุคคลอื่น

หรือประชาชนทราบ อาจใช้โฆษณาทางสื่อ

อเิลก็ทรอนกิส์สาธารณะอืน่ใดแทนตามทีร่ฐัมนตรี

ประกาศก�าหนด

- ประเด็นที่ 2 ( มาตรา ๗ )

 การส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก�าหนด

ว่าในกรณีผู้รับประสงค์ให้จัดส่งค�าสั่ง ค�าเตือน 

หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ให้แก่ผู้รับตามวิธีการ

ทางอเิลก็ทรอนิกส์ ผูม้หีน้าทีส่่งหรอืผูแ้ทนอาจจดัส่ง

ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก�าหนด

- ประเด็นที่ 3 ( มาตรา ๑๔ )

อ�านาจของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย

- ประเด็นที่ 4 ( มาตรา ๗๙ )

การประชุมกรรมการผ่านการใช้เครื่องมือและ

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

- ประเด็นที่ 5 ( มาตรา ๘๑ )

 การเรียกประชุมคณะกรรมการ

- ประเด็นที่ 6 ( มาตรา ๑๐๒ )

 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

แทนในรปูแบบของข้อมลูอิเลก็ทรอนกิส์ (e-proxy)

ที่มา : CG code ส�านักงาน ก.ล.ต.
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• การเสนอความเห็นเรื่องการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

 นอกจากการผลักดันการแก้ไขประเด็นต่างๆ ในพรบ.บริษัทมหาชนจ�ากัดแล้ว  

สมาคมฯ ยังเห็นว่า ปัจจุบันยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องกฎเกณฑ์บางประการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

จดทะเบียนในหลายๆ เรื่อง ซึ่งหากมองไปยังต่างประเทศนั้น ในบางประเทศได้มีการปรับปรุง

กฎเกณฑ์บางเรื่องให้มีความทันสมัย และลดภาระให้กับบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้มี

การหารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�านักงาน ก.ล.ต. และ IOD ในหลายประเด็น โดยมีเรื่องที่

ได้เสนอไปยังส�านักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอย่างเร่งด่วน 2 ประเด็น คือ

1. การอ�านวยความสะดวกในการปรบัปรงุกฎเกณฑ์ทีส่ามารถท�าได้ เพือ่ให้รองรบัการ

จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือลดภาระให้กับบริษัท 

จดทะเบียนและช่วยประหยัดค่าด�าเนินการในการจัดเตรียมเอกสาร 

สมาคมฯ ได้หารือร่วมกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และ 

ทางศูนย์รับฝากฯ ได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ เป็นอย่างดีในประเด็นดังกล่าวแล้ว โดยการ 

จัดเตรียมระบบที่สามารถรองรับการจัดส่งข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ QR Code และ

ได้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอให้บริษัทมหาชนจ�ากัด สามารถจัดส่งรายงานประจ�าปี

ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งในรูปแบบ

ของ QR Code แทนการส่งในรูปแบบของ CD ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถใช้ 

Smart Phone หรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยอื่น ในการเปิดดูข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 

2. เรื่องการปรับปรุงแบบ 56-1 และ 56-2 ซ่ึงเป็นอ�านาจของส�านักงาน ก.ล.ต.  

โดยสมาคมฯ ได้ขอเสนอให้มีการปรับปรุงแบบรายงานให้เหลือเพียง 1 แบบ และตัดหัวข้อที่ 

ไม่จ�าเป็นที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินอยู่แล้ว อาทิ รายละเอียดหุ้นกู้ 

แบบประวตักิรรมการ ข้อพิพาททางกฎหมาย 

เป็นต้น หรือหากเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญระหว่างปีให้

บริษัทสามารถน�าไปเปิดเผยบนเว็บไซต์ของ

บริษัทได้ ซึ่งสมาคมฯ มีความคาดหวังว่า 

ส�านักงาน ก.ล.ต. จะมีการปรับปรุงและ

ประกาศใช้ให้ทันกับการจัดเตรียมเอกสาร

ของบริษัทจดทะเบียนในปี 2562

คุณอรนุช มองว่า ทั้ง 2 ประเด็นนี้ 

หากหน่วยงานก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วข้อง สามารถ

อ�านวยความสะดวกในการปรบัปรงุกฎเกณฑ์

ให้เหมาะสมกับสภาวะของธุรกิจในปัจจุบัน

ที่เปลี่ยนไป ให้บริษัทสามารถน�าเทคโนโลยี

เข้ามาช่วยในการด�าเนินงานได้ จะเป็นการ

ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพให้กบับรษิทัจดทะเบยีน 

และยงัเอือ้อ�านวยต่อการด�าเนินธรุกจิรวมทัง้

ลดภาระให้กับบรษิทัจดเบยีนอกีทางหนึง่ด้วย 

ในช ่วงท ้ายคุณอรนุชได ้พูดถึง

แผนการด�าเนินงานของสมาคมฯ ว่า สมาคมฯ 

จะจัดท�าแผนงานเพ่ือให้สอดคล้องและสอด

รับกับแผนงานของหน่วยงานที่สนับสนุน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว ่าจะเป็น  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�านักงาน ก.ล.ต. IOD 

ฯลฯ เพือ่มุง่ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของ

บริษัทจดทะเบียนให้สามารถเติบโตอย่าง

ยั่งยืน

ทั้งน้ี ในการการบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนงานสมาคมฯ จะเกิดขึ้นไม่ได้หาก 

ไม่ได้รับความร่วมมือและแรงสนับสนุนจาก

สมาชิกในการเข้ามามส่ีวนร่วม การให้ข้อมูล

และแจ้งประเด็นปัญหาต่างๆ ที่อยากให้ทาง

สมาคมฯ เป็นแรงผลักดันในการเจรจากับ

ภาครัฐและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่หากท่าน

สมาชิกมีข ้อเสนอหรือข้อคิดเห็นที่ เป ็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของสมาคมฯ 

สามารถส่งข้อมูลผ่านทางชมรมต่างๆ หรือ

ตดิต่อโดยตรงได้ที ่สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน

ไทย เพื่อช่วยกันพัฒนาตลาดทุนและบริษัท

จดทะเบียนไทยต่อไป
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คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ.ไออาร์พีซี

Innovation Strategy
เพิ่มนวัตกรรม หนุน IRPC ภาพใหม่

กับ Project “EVEREST” และ “IRPC 4.0”

การน�านวัตกรรมมาปรับใช้กับกลยุทธ์ขององค์กร  

เป็นแนวทางใหม่ทีอ่งค์กรภาคธรุกจิ ตระหนกัและให้ความส�าคญั 

เช่นเดียวกับบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ที่มีความเชื่อว่า 

“นวตักรรมคอืกลยทุธ์หลกัขององค์กร” (Innovation Strategy) 

ที่ต้องให้ความส�าคัญกับการท�าการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อ

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต แนวคิดการ

ท�างาน และระบบการท�างาน

 คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู ้จัดการใหญ่  

บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) ได้ให้เกียรติกับ TLCA Journal เพื่อ 

จะได้แบ่งป ันประสบการณ์ของความส�าเร็จในโครงการ  

“EVEREST” เพื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆ บริษัทในการน�าไป

ปรบัใช้กบัองค์กร โดยคณุสกุฤตย์ เริม่ต้นเล่าถงึทีม่าของโครงการ

ว่า ในตอนแรกได้รับโจทย์และภาระหน้าที่ที่ส�าคัญ คือ การ 

พลกิฟ้ืน IRPC ซึง่ตัง้แต่ปี 2556 ได้ตัง้เป้าหมายหลกัไว้ว่า จะต้อง

ท�าให้บริษัทกลับมามีก�าไร และกลายเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นน�า

ของเอเชีย ภายในปี 2563 

อย่างไรก็ตาม IRPC มีจุดเร่ิมต้นในการเปลี่ยนแปลง 

มาตั้งแต่คร้ังที่ บมจ.ปตท. เข้ามาถือหุ ้นใหญ่ โดยเริ่มจาก 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในโรงงาน ตลอดจน

กระบวนการผลิตและการตลาดภายใต้ชื่อโครงการ PHOENIX 

ตามด้วยโครงการ DELTA ซึ่งมีการน�าเอาซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย 

มาเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินการ

โครงการ “EVEREST” เป็นอีกโครงการหนึ่งท่ี IRPC 

ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�าระดับโลกท�าการประเมินและ

วิเคราะห์หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการท�างาน 

ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพ่ือสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร พนักงานและ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยี ซึง่การด�าเนินการดงักล่าวจะท�าให้บรษิทัสามารถ

บรรลเุป้าหมายอตัราส่วน ผลตอบแทนต่อการลงทนุ หรอื ROIC 

สูงกว่า 14% บรรลุวิสัยทัศน์เพื่อเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นน�า 

ของเอเชียภายในปี 2563 ทั้งนี้ โครงการ EVEREST นี้เป็นการ

ต่อยอดจากโครงการ DELTA ซ่ึงประสบความส�าเร็จมาแล้ว 

ในช่วงปี 2557 – 2558 โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า 

4,000 ล้านบาทต่อปี
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โครงการ EVEREST คอืบนัไดสู่เป้าหมาย 

คุณสุกฤตย์ มองว่า การท�าให้

บริษัทกลับมามีก�าไร อาจเป็นเพียงหนทาง 

ที่ก้าวขึ้นบันไดไปได้เพียงหนึ่งขั้นเท่านั้น  

แต่เป้าหมายที่จะท�าให้เดินไปสู ่การเป็น

บริษัทปิโตรเคมีชั้นน�าของเอเชียได้ เป็น 

เ ร่ืองที่ทวีความยากมากขึ้นอีก โดยใน 

ท้ายท่ีสุดคุณสุฤตย ์ เลือกที่จะใช ้บริษัท 

ที่ปรึกษาระดับมืออาชีพจากทั่วโลกเพื่อ 

มาช่วย IRPC เติมช่องว่างก�าไรที่ขาดหายไป

ให้เต็ม และได้เลือก McKinsey & Co. ที ่

เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อน�าพาท้ังองค์กร 

พิชิ ตยอด เขา เอ เวอร ์ เ รสต ์ ให ้ ส� า เ ร็ จ  

ในโครงการ EVEREST นี้ IRPC มุ่งเน้นการ

ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติใน 5 หน่วยงานหลัก 

คือ การผลิต การตลาดและการขาย การจัดซ้ือจัดจ้าง การบริหารการเงินและธุรการ และ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะข้อสุดท้ายเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจส�าคัญขององค์กร เพราะ 

“คน” ที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดในการท�างาน เกิดแรงจูงใจในการ

พัฒนาตัวเอง และท�าให้เกิดวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ในองค์กรได้ 

คุณสุกฤตย์ ยังบอกอีกว่า ในการท�าโครงการนี้ มีค�าถามหนึ่งที่ต้องตอบอยู่เสมอ คือ 

ค�าถามทีว่่า ท�าไม IRPC ต้องเสียค่าทีป่รกึษาแพงขนาดนี ้และจะคุ้มค่าตามท่ีหวงัหรือไม่ ในขณะ

ที่คุณสุกฤตย์ถือว่า ค่าท่ีปรึกษาท่ีเราจ่ายไปเป็นสิ่งท่ีคุ ้มค่าอย่างมาก เพราะเมื่อค�านวณ 

ตามแนวคิดที่ว่า โครงการ EVEREST ตั้งเป้าให้ IRPC จะต้องมีก�าไร (EBIT) เพิ่มขึ้น 1 หมื่นล้าน

บาทภายในปี 2561 เราจ่ายค่าที่ปรึกษาราว 1,000 ล้านบาท คิดเป็น 10% ของเป้าหมาย 

ที่ IRPC ได้กลับมา โดยมีข้อจ�ากัดว่าเม็ดเงิน

ที่จะใช้ลงทุนทั้งหมดต้องไม่เกิน 10% ของ

เป้าหมายก�าไรส่วนเพิ่ม ซึ่งการคิดค่าที่

ปรึกษา ก็เป็นไปตามลักษณะการแบ่งสรร

ก�าไร (Profit Sharing) ถ้าสามารถด�าเนิน

การได้ตามเป้าหมาย ผลตอบแทนการลงทนุ

จะสูงราว 500% 

โครงการ EVEREST ถือเป็นการ

เปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่อีกคร้ังหน่ึง เพราะ
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นอกจากใช้เงินลงทุนค่าท่ีปรึกษาค่อนข้างสูงแล้ว ยังเป็นโครงการ 

ที่ได้เปลี่ยนวิธีการท�างานแบบเดิมของ IRPC ใหม่ทั้งหมด โดย 

เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี 2559 โดย IRPC เริ่มรับรู้ผลก�าไรสุทธิ (EBIT) 

มาต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2559 ประมาณ 2,300 ล้านบาท เพิม่เป็น 7,200 

ล้านบาทในปี 2560 และคาดว่าภายในปี 2561 นี้ EBIT จะเพิ่มได้ 

10,000 ล้านบาทตามเป้าหมาย 

ภายหลังจากโครงการ EVEREST ส�าเร็จลง คุณสุฤตย์ 

ได้เล่าต่ออีกว่า IRPC ได้ลงทุนในเรื่องดิจิทัล ภายใต้ชื่อโครงการ 

“IRPC 4.0” ซ่ึงม ีBoston Consulting Group (BCG) เป็นทีป่รึกษา 

ที่จะช่วยท�าให้องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลมากขึ้น โดยม ี

แผนงานที่จะด�าเนินการท้ังหมด 29 แผนงาน และมีเป้าหมายที่ 

จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกราว 3,300 ล้านบาทต่อปี ภายในปี  

2563

   คุณสุกฤตย์ ให้ความมั่นใจว่าภายใน 2 ปีนี้ เราจะได้เห็น 

IRPC 4.0 เต็มรูปแบบ เพราะได้พัฒนานวัตกรรมโดยการน�าดิจิทัล

แอพพลิเคชั่นต่างๆ เข้ามาใช้ในทุกภาคส่วน โดยมีการจัดตั้ง 

หน่วยงานใหม่เข้ามาดูแลเร่ืองนี้โดยเฉพาะ เรียกช่ือว่า “Strategic 

Transformation and Result Delivery Office” และแม้ว่า 

จะมีเรื่องของดิจิทัลเข้ามา แต่สิ่งที่ IRPC จะลืมไม่ได้ คือ การพัฒนา

หวัใจส�าคัญขององค์กรซึง่กค็อื “คนในองค์กร” นัน่เอง เพือ่ให้มัน่ใจ

ว่าบุคลากรทุกคนสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศหลังจาก

หมดสญัญากบัทีป่รกึษา โดยบรษิทัฯ ได้ก�าหนด “IRPC DNA” ให้เป็น

พฤติกรรมพึงประสงค์ที่บุคลากรทุกคนพึงมี 

ในการสร้าง “IRPC DNA” คุณสุกฤตย์กล่าวว่า “เราต้องมี

ยทุธศาสตร์ทีจ่ะพัฒนาให้บคุลากรมี new “IRPC DNA” ในการท�างาน

แบบใหม่ที่มีดิจิทัลเข้ามาเก่ียวข้องมากขึ้น โดยที่จะต้องท�าให้ 

เขาสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขและสนุกไป 

กับการท�างาน และต้องไม่ลืมที่จะท�าให้พนักงานในองค์กรก้าวหน้า 

ในวิชาชีพและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรด้วยเช่นกัน ท่ีผ่านมามีการ

อบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ผู ้บริหาร ผู ้จัดการฝ่าย 

หัวหน้าแผนก จนถึงระดับพนักงานทั่วไป ซึ่งไม่ว่าจะต�าแหน่งใด  

ทุกคนมีความส�าคัญและจะได้รับการพัฒนาเช่นกัน”

ในช่วงท้าย คุณสุกฤตย์ได้ฝากข้อคิดท่ีน่าสนใจไว้ว่า  

ไม่อยากให้หลายๆ องค์กรมองแต่เพียงว่า การที่ต้องจ้างบริษัท 

ที่ปรึกษามาช่วยในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพขององค์กรเป็น 

ค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง เพราะตัวเขากลับมองว่า นี่คือการลงทุนที ่

ให้ผลตอบแทนที่ดี ซ่ึงคุณสุกฤตย์กล่าวว่า หากวันนั้นไม่ตัดสินใจ 

ท�าโครงการ Delta โครงการ EVEREST จนมาถึงโครงการ IRPC 

4.0 ในปัจจุบัน เราคงไม่ได้เห็นภาพใหม่ของ IRPC ในวันนี้
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Business Strategy : คนเล็ก เวทียักษ์

“จากบริษัทที่มีวิกฤตเป็นหนี้ 3,600 ล้านบาท แต่วันนี้ภาพ พีทีจี กลับตรงข้ามจากอดีตอย่างชัดเจน จนขึ้นแท่น 

เป็นผู้น�าเบอร์ 2 และพร้อมก้าวสู่การเป็น Service Station ท่ีมากกว่าสถานีบริการน�้ามันท่ัวไป ท้ังหมดนี้เพราะองค์กร 

ให้ความส�าคัญกับเรื่อง ‘คน’ ที่เป็นหัวใจส�าคัญ โดยที่ ‘ผู้น�า’ เลือกใช้ ‘ใจ’ เข้าถึงและใช้วิธีการ ‘สื่อสาร’ ที่มากกว่าค�าพูด”

กว่าจะมาถงึวนัน้ีของสถานีบริการน�า้มนั พที ีทีก้่าวขึน้สูอ่นัดบัสองของประเทศ

ในจ�านวนสาขาทั้งหมด 2,000 แห่ง  PTG ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อย จากฝีมือหัวเรือ

ใหญ่ คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTG ที่ช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหา

ต่างๆ มาได้ จนวนันีเ้ช่ือว่าใกล้บ้านคณุจะต้องเหน็ป๊ัมพทีใีนเส้นทางการเดนิทางประจ�าวนั

กันบ้าง เพราะนั่นเป็นผลส�าเร็จของกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง จากปั๊มภูธรสู่ปั๊มในเมือง

ผ่านอุปสรรค ต้องใจถึง

คุณพิทักษ์ย้อนเล่าอดีตให้ฟังว่า จากที่เป็นบริษัทขายน�้ามันอยู่ เมื่อปี 2540 

วิกฤตต้มย�ากุง้ เจอปัญหาค่าเงนิบาทลอยตัวเพราะต้องสัง่น�า้มนัเข้ามาเป็นวตัถดุบิ ท�าให้

บริษัทเป็นหนี้สูงถึง 3,600 ล้านบาท ตอนนั้นมีก็ใช้ ไม่มีก็ขอเจรจางดช�าระไปก่อน 

ซึ่งก็ได้บริษัท ไทยออยล์ ที่ช่วยเหลือให้ผ่อนช�าระได้ ประกอบกับเริ่มลดต้นทุนตัด 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นออกหมด ตัง้แต่ผูบ้ริหารระดับสงูต้องไม่รับเงนิเดอืน สดุท้ายสามารถ

ปรับโครงสร้างหนี้และออกจากไอซียูเมื่อปี 2549 

ขณะที่ช่วงก่อนเข้าสู่วิกฤตเบอร์เกอร์ปี 2551 อย่างจริงจัง ราคาน�้ามันพุ่งขึ้น

ไปเกือบ 140 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และเห็นว่าปั๊มน�า้มันต่างชาติได้ปรับราคาขาย

หน้าป๊ัมขึน้ โดยไม่ต้องรอให้ป๊ัมใหญ่ขยบัราคาขึน้ก่อนเหมอืนเดมิ จงึกลายเป็นจดุเปลีย่น

ที่ท�าให้เกิดการเร่งขยายสาขาปั๊มพีที

คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 

คุณพิทักษ์ กล่าวว่า การขยายสาขาต้องท�าแบบมีกลยุทธ์ 

เนื่องจาก PTG มีข้อจ�ากัดด้านเงินทุน จึงใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองที่เน้น 

ขยายสาขาไปยังถนนเส้นรองก่อน จากนั้นจึงขยายผลไปสู่ถนนเส้นหลัก 

และแม้ว่าบริษัทจะเป็นช่วงที่เพิ่งเหมือนคนป่วยออกจากห้องไอซียูใหม่ๆ 

แต่เราในฐานะผู้น�าจึงตัดสินใจคุยกับพนักงานตรงๆ ว่า บริษัทตั้งเป้าท่ีจะ

น�าบรษัิทเข้าไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (SET) ซึง่เข้าใจว่าตอนน้ัน

มพีนกังานจ�านวนไม่น้อยไม่เชือ่ว่าบรษิทัจะท�าได้ เพราะเหมอืนกับเพิง่ป่วย

จากแผลผ่าตัดมา ซึ่งแผลยังไม่ทันจะหายดีก็มาบอกว่าอีก 5 ปี เราพร้อม

จะไปแข่งวิ่ง 100 เมตรแล้ว

“ตอนนัน้ความยากของผมคอื จะท�าอย่างไรให้พนกังานเชือ่และ

อินในส่ิงที่ผมบอกพวกเขาไป เพราะแม้ผมจะกล้าคิดการใหญ่ กล้าลุย 

ในความต่างจากคูแ่ข่งเพราะเห็นว่ามีโอกาส แต่ค�าว่าโอกาสอย่างเดียวไม่ใช่

ค�าตอบว่าเราจะประสบความส�าเร็จได้ หากมีโอกาส เงิน และความพร้อม

ที่เท่ากัน ผมเชื่อว่า ค�าว่า ‘ความใจถึง’ ส�าคัญกว่าที่จะกล้าฟันธงว่าโอกาส

ที่เห็นคือ ‘ใช่’ ซึ่งบอกกับตัวเองอย่างเดียวว่า ต้องทน ต้องสู้ มุ่งมั่น ทุ่มเท 

และสักวันต้องมีวันของเรา”
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หัวใจส�าคัญองค์กรที่จะประสบ

ความส�าเร็จคือ ‘คน’ และ ‘การสื่อสาร 

 การเติบโตจาก ‘คนเล็ก เวทียักษ์’ 

ของ PTG ในวันนี้ ผมขอยกเครดิตให้กับทีมงาน 

คอืพนกังานของผมทกุคน ทีช่่วยกนัทุ่มเท ค่อยๆ 

ท�า ค่อยๆ สร้างกนัมาจากคนตวัเลก็ๆ ทีแ่ทบจะ

ไม่มีคู่แข่งคนไหนมองเห็น จากไม่เคยติดอันดับ

ท็อป 5 ของปั๊มในเมืองไทย แต่วันนี้เราขึ้นแท่น

เป็นเบอร์ 2 แล้ว ซึ่งกว่าพี่ใหญ่ในวงการจะเห็น

ว่าคนตัวเล็กพร้อมก้าวสู่เวทียักษ์นี้ก็เมื่อ 1-2 ปี

ที่ผ่านมานี่เอง 

“สิ่งส�าคัญที่สุดคือ เมื่อเราเห็นโอกาส 

เราต้องก�าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน เพื่อจะได ้

น�าสิ่ ง เหล ่านี้ ไปสื่อสารให ้ถึ งกับพนักงาน 

ทุกระดับ โดยการสื่อสารหรือฉายภาพให้เขา 

เห็นได้ง่าย เข้าใจอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีวิธี

การแนะน�าการเดินไปสู่เป้าหมายให้เขาเห็น 

เพราะเมื่อน้องๆ ทีมงานมีความเข้าใจ และรู้สึก

อิน เขาก็จะพร้อมที่จะเดินไปกับเรา ขณะที่วิธี

การส่ือสารในบางครัง้ ผมไม่ได้ใช้แค่เพยีงค�าพดู

บอกกล่าวเท่านั้น แต่ผมจะท�าเป็นตัวอย่าง 

ให้พวกเขาได้เห็น”

คุณพิทักษ์ ยกตัวอย่างให้ฟังว่า ตอน

ท�าแผนงานของบริษัทในปี 2555 คุณพิทักษ์ได้

น�าแผนงานมากางให้น้องๆ ได้เห็นภาพว่า  

หากปั ๊มพีทีต้องการเป็นผู ้ค้าน�้ามันเเบอร์ 3  

จะต้องมีจ�านวนปั๊ม รายได้ ก�าไรสุทธิจ�านวน

เท่าไร เพราะการที่เราจะช่วยกันเคลื่อนภูเขา 

ลูกใหญ่ได้ ต้องท�าให้คนในองค์กรเชื่อและ

ศรัทธาก่อน และพวกเขาจะพร้อมท่ีจะเดินไป 

สู่เป้าหมายด้วยกัน 

นอกจากนัน้ ในฐานะ ‘ผูน้�า’ คณุพทัิกษ์

กต้็องท�าให้ลกูน้องเหน็เป็นตวัอย่างในด้านต่างๆ 

ว่าในชีวิตจริงเราเป็นอย่างไร ช่วยองค์กรได้

อย่างไร อย่างในช่วงวิกฤต เราในฐานะผู้น�า

องค์กรก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้บริษัท ผมขอ

ไม่มีรถประจ�าต�าแหน่ง ไม่มีคนขับรถ ผมใช ้

รถคันเล็กๆ และขับรถมาท�างานเอง แม้วันนี้ 

PTG จะประสบความส�าเร็จและเติบโตดี 

ปัจจุบันผมมีรถประจ�าต�าแหน่งแล้ว แต่ก็ยังใช้

รถยนต์ยีห้่อเดมิ ไม่ต้องไปใช้ยีห้่อหรหูราอย่างใด 

เพราะใช้เดินทางไปไหนต่อไหนได้เหมือนกัน 

สร้างสมดุลในองค์กรทุกด้าน 

 การเริม่ต้นเร่งขยายสาขาของ PTG ในคร้ังน้ัน เสมือนเป็นคะแนนสะสม และท�าให้

บริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างทุกวันนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องไม่ลืม  

นั่นก็คือ ความหลากหลายท่ีมีอยู่ภายในองค์กร ต้ังแต่การน�าธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่ไม่ใช่น�้ามัน 

เพื่อปรับตัวจากการเป็นสถานีบริการน�้ามัน (Oil Station) ไปสู่สถานีการบริการและเครือ

ข่าย (Service & Network Station) เห็นได้ว่า PTG เริ่มมีการขยายธุรกิจไปยังร้านกาแฟ

หรือร้านอาหารอื่นๆ มากขึ้น เพื่อการบริหารความเสี่ยงจากธุรกิจ

ในยุคปัจจุบันนี้ นอกจาก PTG มีธุรกิจน�้ามันเป็นหลักแล้ว PTG ยังจ�าเป็นต้อง

อาศัยเรื่องนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารงานเพิ่มเติม อย่างเช่น การท�าเร่ืองของ 

บัตรสมาชิก Max Card ซ่ึงเป็นบัตรสมาชิกของปั๊มน�้ามันพีที ที่นอกจากมองเรื่องของการ 

มีความสัมพันธ์ด้าน Loyalty กับผู้ใช้บริการแล้ว การน�านวัตกรรมมาใช้ยังถือเป็นการใช้  

Big data เข้ามาช่วยในการท�างานมากขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะท�าให้ PTG มีความเข้าใจ 

ในพฤตกิรรมของผูใ้ช้บริการมากขึน้ และจะน�าไปปรับใช้กบัแผนงานในอนาคตได้ โดยภายใน

ปี 2561 PTG คาดว่าจะมีสมาชิกผู้ใช้บัตร 10 ล้านสมาชิก และยังตั้งเป้าว่าในปี 2565 จะ

เพิ่มเป็น 18 ล้านสมาชิก

ในเรื่องของความสมดุล คุณพิทักษ์ยังฉายภาพให้เราเห็นว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา 

ทุกองค์กรจะมีความหลากหลายของคนในแต่ละเจนเนอเรชั่นผสมกันอยู่ ใน PTG เองมี

พนักงานคิดเป็น 60-70% ที่มี 2 เจนเนอเรชั่นผสมกันอยู่ ซ่ึงก็มีวิธีคิดและพฤติกรรมที่ 

แตกต่างกัน ดังนั้น การสร้างสมดุลของคนในองค์กรจึงเป็นบทบาทหนึ่งของ “ผู้น�า” เช่นกัน 

แนวทางการผสมผสานของคน 2 Gen คือ เราต้องฟังน้องๆ ทีอ่ยู ่Gen Y หรอื Gen Z 

ฟังว่าเขาต้องการอะไรบ้าง มคีวามคดิเหน็อย่างไร ฟังแล้วกน็�ามาปรับใช้ให้ถกูจดุหรอืเข้ากบั

สถานการณ์ความเป็นไปได้ในองค์กร เพราะอีกมุมหน่ึง หากเราไม่รับฟังความคิดเห็น 

ของพวกเขาเลย กจ็ะไม่มคีนรุน่ใหม่ท่ีจะอยากเข้ามาท�างานในองค์กรของเรา ในขณะเดียวกนั 

คนท่ีอยู่มาก่อนก็ต้องรู้จักปรับตัว ต้องเข้าใจว่าโลกน้ีมีแต่จะเปลี่ยนแปลงเร็วข้ึน ถ้าเรา 

ไม่ปรับตัวเราก็จะตายไป ซ่ึงในฐานะผู้น�า ต้องพยายามสร้างความเข้าใจและความสมดุล 

ให้เกิดขึ้น
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ตัวอย่างเช่น PTG มีการประชุมหัวข้อเรื่องการแต่งตัว 

ที่ไม่ต้องยึดแบบฟอร์มในวันศุกร์ มีการให้ความเห็นกัน น้องๆ คน

รุ ่นใหม่บอกว่า การได้แต่งตัวสวยงาม เขารู ้สึกว่าได้แสดงถึง 

ความเป็นตัวของตัวเอง ได้คิดว่าจะแต่งตัวอย่างไร รู้สึกสนุก มั่นใจ 

ในการท�างานแต่ละวันมากขึ้น ในขณะที่คนรุ่นก่อนอาจจะมองว่า 

การแต่งตัวเป็นเรื่องส�าคัญท่ีต้องมองดูแล้วมีความน่าเชื่อถือ  

ซึ่งในเรื่องนี้ PTG ก็ได้ท�าแล้วจนเรื่องการแต่งตัวเป็นสิ่งท่ีทุกคน 

ในองค์กรค่อยปรับจูนจนหากันเจอ เมื่อเราเข้าใจว่าธรรมชาติของ

คนรุ่นใหม่คืออะไร เช่น คนรุ่นใหม่ชอบความท้าทายในการท�างาน 

ดังนั้น เราก็ต้องให้งานที่ท้าทายกับเขา เมื่อเขารู้สึกมั่นใจและสนุก

ในการท�างาน งานทุกอย่างก็จะออกมาดี เรื่องเหล่านี้ เป็นแค่ 

ส่วนหนึ่งในการบริหารคน ซึ่งเมื่อองค์กรท�าได้ จะท�าให้เป็นองค์กร

ที่มีเสน่ห์และมีคนอยากจะมาร่วมงานด้วย

นอกจากนั้นตัวแปรส�าคัญที่จะท�าให้คน 2 รุ่นท�างานด้วย

กันได้ ตัวบริษัทเองจะต้องมีการพัฒนาและให้ความส�าคัญ 

กับเร่ืองคนอยู่ตลอดเวลา นั่นคือ การถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ การ

สร้าง passion ให้กับคนในองค์กร โดยมีผู ้น�าท�าเป็นตัวอย่าง 

ให้ด ูเพราะสิง่เหล่านีจ้ะช่วยสร้างความกระตือรอืร้นให้กบัพนกังาน 

และจะส่งผลท�าให้บริษัทเติบโต และมีผลตอบแทนให้กับพนักงาน

ทุกปี

และอีกสิ่งที่องค์กรต้องไม่ลืม คือ การให้

ความส�าคญักบัพนกังานทกุส่วนท่ีเกีย่วข้องในองค์กร 

อย่าง PTG จะดูแลพนกังานทกุระดบั เช่น พนกังาน

ขับรถน�้ามันของบริษัท บริษัทมีคลังน�้ามันกว่า  

10 แห่งทั่วประเทศ รถท้ังหมด 400-500 คัน  

เราดูแลความเป็นอยู่ของเขาเพื่อให้เกิดวามตั้งใจ 

ในการท�างาน แม้กระทั่งสิ่งเล็กๆ น้อยๆ อาทิ  

ก่อนทีร่ถก�าลงัจะออกจากลานจอด บรษิทัจะเตรยีม

เสบียงให้กับพนักงาน เช่น เครื่องดื่มชูก�าลัง น�้าเย็น 

และขนมไว้ให้เขาบนรถ นอกจากนี้ พนักงานขับรถ

น�้ามัน มักไม่ค่อยมีเวลาท�าภารกิจส่วนตัวเท่าไหร่ 

เพราะต้องวิ่งรถส่งน�้ามัน ที่คลังน�้ามันแต่ละแห่ง 

บริษัทก็จะมีเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าไว้ให้พวก

เขาใช้บริการด้วย 

เหตุผลหนึ่งที่ PTG ให้ความส�าคัญกับ 

การพัฒนาคน เพราะเราเช่ือว่า แม้กลยุทธ์ของ

องค์กรจะดีเพียงใด องค์กรจะเดินไม่ได้หากขาด

บุคลากรที่ดี เพราะทุกคนจะส�าเร็จได้ จุดสุดท้าย 

ขึ้นอยู่กับคน จากเรื่องของ คน การแก้ไขปัญหา 

ช่องว่างระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร ท�าให้เกิดโครงการ “Problem Solving Project” 

ใน PTG ขึ้น โดยโครงการนี้เป็นการให้หัวหน้าแผนกมีเวลาคุยกับลูกน้อง 1 ชั่วโมง  

อยากจะพูดอะไรก็ได้ บ่นถึงปัญหา มีเรื่องอยากฝากบอกซีอีโอ เพราะเรามองว่า ถ้าเขา

ได้บอก ได้พูดในสิ่งที่เขาต้องการ เขาจะไม่อึดอัดและจะไม่มีเรื่องไม่ดีหลุดออกไป 

ถึงคนภายนอก โดยโครงการนี้ถือว่าได้ผลดีมาก เพราะหลายเรื่องที่ได้จากการรับฟัง 

ก็น�ามาสู่การปรับปรุงเพื่อให้องค์ดีขึ้น

ปัจจบุนั โครงการดงักล่าว ได้เปลีย่นช่ือเป็น “Listen to Hear ฟังเพือ่ให้ได้ยนิ” 

โดยผมเปิดโอกาสให้น้องๆ ทุกคนลงทะเบียนเข้ามาพูดคุยกับซีอีโอได้โดยตรง โดยผ่าน

การลงทะเบียนล่วงหน้า พนักงานสามารถมาคุยได้ตั้งแต่เช้าและเป็นการคุยกับแบบ 

ตัวต่อตัว สามารถมาคุย มาบอกได้ว่าขาดเหลืออะไร อยากบ่นอะไรในงาน อยากให้

หัวหน้าหรือบริษัทปรับปรุงอะไร หรืออยากให้ซีอีโอปรับตัวเร่ืองอะไร ยินดีรับฟังหมด 

ห้ามอย่างเดียวคือ ห้ามมาชมเชยซีอีโอ

คุณพิทักษ์ กล่าวทิ้งท้ายให้ฟังว่า การที่ “ผู้น�า” ให้ความส�าคัญกับบุคลากร 

ทุกระดับด้วยการ “รักลูกน้อง” ในมุมของคุณพิทักษ์นั้น ค�าว่า “ ลูกน้อง” มีความหมาย

ว่า “เขาเป็นลูก เขาเป็นน้องของเรา” นั่นจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เพราะหากเรารักเขา เขาก็

พร้อมท่ีจะรักในการท�างานให้เรา และทุกคนก็จะร่วมกันสร้างองค์กรให้เติบโต เหมือน

ดั่งเช่น PTG ที่ประสบความส�าเร็จและเติบโตมาจนถึงวันนี้
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“ยุคที่คนคือกลยุทธ์ส�าคัญขององค์กร”
People Strategy is Business Strategy 

HCM Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม HCM Club Company Visit เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารบุคลากร 

ระหว่างบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ซึ่งครั้งนี้ น�าผู้บริหารระดับสูงของ บจ. เยี่ยมชมศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB  

Academy) พร้อมรับฟังการบริหารการเงินการธนาคารยุคใหม่ และวิธีการผลักดันให้องค์กรตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้าง People  

strategy ให้สอดคล้องกับ Business strategy ขององค์กร (People strategy is business strategy) 

สมาชกิทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม  HCM Club Company Visit  ได้รบัฟังประสบการณ์จาก 2 ผูบ้รหิารของธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน)  

หรือ SCB จาก คุณธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Marketing Officer และ คุณวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่  

Dean of SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 ในช่วงแรกเราได้พูดคุยกับ คุณธนา เธียรอัจฉริยะ ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ SCB โดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุค

ยุคของ People Strategy

คุณธนา เธียรอัจฉริยะ ได้เริ่มต้นเล่าถึงที่มาของการก้าวสู่ยุคการ

เปลี่ยนแปลงของ “คน” ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในรอบ 10 ปีนี้ 

ว่า ในมุมมองน้ัน คิดว่าการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนับจากวินาทีแรกที่  

สตีป จ๊อบส์ เปิดตัวไอโฟน เครื่องแรกขึ้นมา ซึ่งเปรียบเสมือน Disruption ที่ได้

เข้ามามีผลต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันอย่างจริงจังตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมา

 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแบบครบ 360 

องศา ไม่ว่าจะเป็น คน พฤติกรรมของคน ผลิตภัณฑ์  ชนิดที่เรียกได้ว่าแทบจะ

ไม่เหลือเค้าเดิม  โดยธุรกิจหรืออุตสาหกรรมได้รับผลกระทบในหลาย

อตุสาหกรรม หนึง่คอื ธรุกจิสือ่ สองคอื ธุรกิจโทรคมนาคม สามคือ ธรุกจิธนาคาร 

และสี่คือ ธุรกิจค้าปลีก

“ผลการ Disruption นี ้ท�าให้ธนาคารต้องมองถงึการเปลีย่นแปลง

ตัวเอง  เพราะหากเราไม่ปรับตัวหรือท�าอะไรเลย จะท�าให้ธนาคารหายไปได้

ในระยะเวลาอันสั้น” เพราะปัจจุบันธนาคาร คือสินค้าที่เป็นดิจิทัล (digital)  

ในขณะเดียวกัน ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีหรือกลุ่มเทคโนโลยี 

อย่าง อาลีบาบา (Alibaba) กูเกิล (Google)    เฟซบุ๊ก (Facebook)  และ ไลน์ 

(Line)  ซึ่งสามารถจะท�าหน้าที่เสมือนเป็นธนาคารได้ท้ังหมด เพราะกลุ่ม

เทคโนโลยีเหล่านี้ มีความสามารถในการตอบสนองผู้บริโภคได้ทันต่อความ

ต้องการที่รวดเร็วของผู้บริโภค

ยุคไมโครโมเม้นท์

คุณธนา อธิบายต่ออีกว่า ยุคไมโครโมเม้นท์ คือ การที่เทคโนโลยี ไม่

ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถอื อนิเทอร์เนต็ และโซเชียลมเีดยี เข้าไปเก่ียวข้องกบัทกุ

กิจกรรมในชีวิตประจ�าวันของเรา เมื่อก่อนมือถืออาจมีราคาสูง แต่ปัจจุบันทุก

คนสามารถมีโทรศัพท์มือถือได้ในราคาเพียง 2,000-3,000 บาท  และจากการ

มีโทรศัพท์มือถือก็กลายเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเรา  โดยใน 1 วัน เราจะ

หยิบมือถือขึ้นมาดูทุกครั้งที่ว่าง  แม้กระทั่งเวลากินข้าว ก็หยิบโทรศัพท์มือถอื

คุณธนา เธียรอัจฉริยะ 

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

Chief Marketing Officer

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
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คุณวรวัจน์ สุวคนธ์ 

รองผู้จัดการใหญ่

Dean of SCB Academy 

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

ขึน้มาทดแทนการพดูคยุกนับนโต๊ะอาหาร  บางครัง้แม้กระทัง่ก�าลงัจะนอน 

เมื่อนอนไม่หลับก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดู  ศัพท์ทางวิชาการเรียก

พฤติกรรมเหล่านี้ว่า “Attention Economy”

ผลส�ารวจหนึ่งของสหรัฐระบุว่า เมื่อ 3 ปีก่อน ในแต่ละวัน  

คนอเมรกัินจะหยบิโทรศพัท์ข้ึนมา 155 ครัง้/วัน ในขณะท่ีพฤติกรรมการใช้

โทรศพัท์มอืถอืของคนไทย ในปี 2560 พบว่า คนไทยหยบิมอืถอืขึน้มาดูเฉลีย่ 

400 กว่าครัง้/วนั จากข้อมูลดังกล่าว จึงไม่น่าแปลกใจที่ผลส�ารวจสรุปออก

มาว่า คนไทยใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก แบบทิ้ง

อันดับสองขาดลอย 

คุณธนา กล่าวว่าเมื่อพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด 

ขนาดนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้อย่างไร ดังนั้น ธุรกิจเบ้ืองหลัง 

ของการใช้โทรศัพท์มือถือจึงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท�าธุรกิจ การตลาด  

การขายโฆษณา 

ยุคของ Now! 

 ยุคของ Now เป็นยุคที่กรอบระยะเวลาเป็นตัวก�าหนดชัดเจน 

ว่า ทุกอย่างต้องปัจจุบัน ทันด่วน และเดี๋ยวนี้  ยุค Now น�าไปสู่พฤติกรรม

ทีท่�าให้คนใจร้อนขึน้ ไม่อดทนกบัการรอ  สงัเกตง่ายๆ จากตัวเรา เช่น เวลา

อินเทอร์เน็ตเสีย หรือไลน์ใช้ไม่ได้ ในเวลาไม่นานจะมีคนโพสต์ต่อว่า 

ลงโซเชียลมีเดียทันที อย่างงานบริการแบบตลอด 24 ชั่วโมง ก็จะท�าให้คน

รู้สึกว่าต้องได้รับบริการทันทีทันใด หรือการท�าการตลาดในธุรกิจเครื่อง

ส�าอางบ�ารุงผิว ปัจจุบันนี้ข้อความโฆษณาจะเปลี่ยนไป จะไม่บอกแล้วว่า  

ใช้แล้วเห็นผลได้ภายใน 3-4 วัน แต่จะบอกว่า ใช้แล้วกี่นาทีถึงเห็นผล 

คุณธนา กล่าวว่า “ยุคน้ีถือเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน (New Normal) ซึ่งก็ส่งผลกระทบ 

ต่อธุรกิจหลายอย่าง จนบางครั้งผู้บริโภคเองก็รู้สึกสับสน เพราะผู้บริโภค 

เริ่มถูกตามใจจนเสียคน จึงท�าให้การท�าแบรนด์ยากขึ้น เพราะผู้บริโภค 

จะเริ่มไม่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์อีกต่อไป (Loyalty)

 ตัวอย่างที่เกิดจากผลของการ Disruption ที่เห็นชัดและไม่ควร

มองข้ามคือ การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการเปรยีบเทยีบข้ามสายพนัธุห์รอื

ข้ามอุตสาหกรรม เพราะผู้บริโภคเริ่มเกิดการเปรียบเทียบทางความรู้สึก 

เช่น กรณี เอ็มเคสุกี้ เปลี่ยนมาใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เวลาช�าระเงิน ซึ่งเมื่อ

ช�าระเงินก็จะเห็นแต้มสะสม ซึ่งสามารถใช้ลดราคาได้ทันที  ในขณะที่  

เอม็เคสกุี ้กย็งัถกูลกูค้าน�าไปเปรยีบเทยีบกับธุรกจิอืน่ว่า ท�าไมการใช้ส่วนลด 

ต้องถือบัตรจริงมาด้วย หรือบางแห่งแค่บอกเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวก็ได้

รับสิทธิ์ต่างๆ แล้ว

ซึง่คณุธนากล่าวว่า “การเปลีย่นแปลงทัง้หลาย อะไรกไ็ม่ส�าคญั

หรือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเท่ากับ การที่คนยุคนี้จะไม่ทนต่อค�าว่า  

“งก ช้า ห่วย” เสมือนเป็นการอ้างอิงถึงการบริการของธนาคารเช่นกัน 

ทีไ่ด้ส่งผลต่อการลดความส�าคญักบัเรือ่ง Loyalty จนกระทัง่เลยเส้นและ 

“ไม่มี Loyalty” อีกต่อไปแล้ว” 

ยุค Transform ของแบงก์   

“ท�าไมต้องเปลี่ยน 360 องศา?”

 คณุธนา เล่าถงึ ทีม่าของการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ของ 

SCB ว่า เพราะคณะกรรมการของ SCB ที่ล้วนเป็นมือหนึ่ง 

ของวงการการเงนิและการธนาคาร ผ่านประสบการณ์และวิกฤตการณ์

ทางการเงินทั้งของโลกและของไทยกันมาแล้ว  คณะกรรมการ

จึงตระหนักและให้ความส�าคัญอย่างมาก ที่ SCB จะต้องเตรียม

ตวัรบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมคนท่ีเปลีย่น

ไปอย่างรวดเร็ว

 “Disruption ในวงการธนาคาร เพ่ิงเกิดขึ้นไม่เกิน  

3 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่ SCB ท�าเพื่อตอบสนองต่อ disruption คือ 

เรื่อง Lean, Data, Digital Acquisition ,Growth from  

Lending  เพ่ือเตรยีมเข้าสงครามแพลตฟอร์มทีม่ต้ีนทนุต�า่ SCB 

ท�าเรื่อง การโอนเงินฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียม จากธุรกรรม 
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(Transaction) ที่เคยท�าได้ 8 ล้านครั้ง/เดือน กลายเป็นขึ้นไปที่ 53  

ล้านครั้ง/เดือน ส่งผลให้ฐานเงินฝากของธนาคารโตขึ้นอย่างมาก”

 หัวใจส�าคัญของการให้บริการท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือการพัฒนา

แพลตฟอร์มเหล่านั้น คุณธนามองว่า จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าเราไม่รู้จักลูกค้า 

เพราะฉะนั้นเราจ�าเป็น ต้องท�าให้ลูกค้า “รักเราก่อน” แล้วลูกค้าถึงจะหันมา 

ใช้บริการของธนาคาร เพราะถ้าลูกค้ารักที่จะใช้บริการของธนาคารแล้ว สิ่งที่

จะตามมาคือ การได้รบัอนญุาตจากลกูค้าว่า พร้อมทีจ่ะให้พนกังานแบงก์เสนอ

ขายผลิตภณัฑ์อืน่ของแบงก์ได้ เช่น สนิเช่ือ ประกนั (Permission Marketing) 

ซึง่จะแตกต่างจากการท�าการตลาดสมยัก่อน ทีล่กูค้ายงัไม่รกัเรา ไม่วางใจและ

ไม่อนุญาต แต่เราก็จะบุกไปเสนอสินค้าต่างๆ ให้กับลูกค้าแล้ว

 คุณธนา ยังเล่าต่ออีกว่า แม้ต้นทาง SCB จะเร่ิมต้นจากการสร้าง

ความรักก่อน พร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตามมา ก็ยังไม่เพียงพอ 

ต่อการบริการในยุคนี้ ธนาคารยังเน้นในเรื่อง “การเอาใจใส่” (Empathy) 

กับลูกค้าอย่างลึกซึ้งและจริงใจ ธนาคารเริ่มด�าเนินการในเร่ืองน้ี โดยให้ 

ผู้บริหารมีส่วนร่วม และจะต้องเป็นคนลงมาด�าเนินการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง เช่น  

ผู้บริหาร SCB เดินทางไปเยี่ยมลูกค้าในสาขาต่างๆ ไปพูดคุยกับพนักงาน  

ไปรับฟังปัญหาถึงที่แล้วน�ากลับมาแก้ไข ซ่ึงพบเจอปัญหาหลายอย่างที่จะ 

น�ามาปรับปรุงได้ 

 “ตอนนี้ภายใน SCB  เรามีการท�าแคมเปญ “Make No Sense” 

ส�าหรับลูกค้า โดยให้พนักงาน SCB เสนอปัญหาเข้ามาในระบบ โดยค�าถาม 

ที่ส่งเข้ามาจะมีผู้บริหาร Live Facebook ตอบกลับทุกอาทิตย์ ตรงจุดนี้เอง

ถือเป็นจุดส�าคัญที่ท�าให้ SCB ได้ใช้เทคโนโลยีที่ลงทุนไปแล้วมาประเมินความ

ต้องการของลูกค้า (Customer Need) และในขณะเดยีวกนัยงัถอืว่า โครงการ

นี้ท�าให้พนักงานรู้สึกมีแรงจูงใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับ และต่อไปก็จะ

เกิดกระบวนการแก้ไขเรือ่งอืน่ๆ ด้วยตวัของมนัเองได้  แค่เพยีงแต่ผูบ้รหิารเอา

จริงและพนักงานช่วยกัน  เพราะเรื่องของบุคลากรในองค์กรถือเป็นสิ่งส�าคัญ

ในยุค Disruption ไม่แพ้เรื่องเทคโนโลยีเลย” คุณธนา กล่าวทิ้งท้าย

ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นอกีองค์กรหนึง่ทีใ่ห้ความส�าคญักบัเรือ่งของ

บุคลากร TLCA Journal ได้พูดคุยต่อเนื่องกับคุณวรวัจน์ สุวคนธ์ ซึ่งได้มา 

แลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องของ People Strategy is Business Strategy 

ยุคปรับ Mindset ของ SCB Academy 

 คุณวรวัจน์ กล่าวว่า เพราะช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และพฤติกรรมคนแบบ 360 

องศา ท�าให้ SCB ตดัสนิใจลงทนุ จดัตัง้ SCB Academy ข้ึนเพ่ือ 

เสรมิสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กร โดย SCB เริม่ต้นด้วย 

วธิกีาร ท�าให้เขารูส้กึและเข้าใจว่าสิง่ทีเ่ขาต้องพัฒนามอีะไรบ้าง 

แล้วเริ่มกระบวนการในการเพิ่มทักษะในการท�างานใหม่ ๆ 

(Re -Skill for Mobility) การพัฒนาทักษะและความสามารถ

เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับอนาคต (Up-Skill for the Future) 

และการเตรียมตวัให้พร้อมเพ่ือเรียนรูใ้นระยะยาว (Ready for 

Life Long Learning) เรามองว่า “ในอนาคตคนที่จะอยู่กับ

ธนาคารต่อไปได้ จะต้องมีความแตกต่างจากอดีตมาก  
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เนื่องจากทักษะความรู ้ต ่างๆ จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง  

ส่ิงที่เคยรู ้และเคยท�าในอดีต อาจจะน�ามาใช้ไม่ได้เลย 

ในอนาคต” 

คุณวรวัจน์ กล่าวต่ออีกว่า “การเปลี่ยนแปลงท่ี 

เกิดขึ้นจะประสบความส�าเร็จได้ ต้องเริ่มจากผู้บริหารก่อน

เสมอ SCB จึงเริ่มต้นจากผู้บริหารก่อน โดยใช้หลักสูตร 

Leadership ของ IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้วิธีเรียนรู้

แบบ e-learning กับผู้บริหาร โดยให้ผู้บริหารจับคู่เพื่อท�า

แบบฝึกหัดร่วมกัน  ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 8 อาทิตย์ เมื่อ 

ผู้บริหารเรียนจบหลักสูตรแล้ว  ผู้บริหารต้องไปสอนหรือ 

ไปเป็นโค้ชให้กบัผูบ้รหิารระดบัรองลงไป  เพือ่สร้างวฒันธรรม

ใหม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งผู้บริหารต้องแบ่งเวลาและให้ความส�าคัญ

กับเรื่องนี้อย่างมาก จากหลักสูตรดังกล่าวส่งผลดีต่อองค์กร

อย่างมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ท�าให้ผู้บริหารรู้สึก 

มีความสนใจมากขึ้นในศักยภาพและความพร้อมในการที่จะ

พัฒนาบุคลากรขององค์กร”

องค์กรต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

คุณวรวัจน์ ได้กล่าวถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของ SCB ซึ่งหลายองค์กรสามารถน�าไปปรับใช้ได้ว่า องค์กร

ที่ต้องการปรับเปลี่ยน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีก�าลัง 

เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ควรประกอบด้วย 3 เรื่องหลักคือ 

1. Motivation คือ การสร้างแรงจูงใจในการ

เปลี่ยนแปลงการท�างาน  ถึงแม้ว ่าป ัจจุบันสังคมไทย 

ยังต้องการเรื่องของรางวัลเป็นการตอบแทน แต่แนวทาง 

การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มท่ี SCB ก�าหนดไว้ จะเน้นการ

อบรม การเรียนรู้ที่ท�าให้บุคลากรมีความสนุก และสร้างแรง

จูงใจให้อยากเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าใน

สายอาชีพที่แต่ละคนต้องการ

2. Choice บรษัิทต้องรูจ้กัเลอืกสิง่ทีเ่รยีนรูม้าเสนอ

ให้พนักงานอย่างพอเหมาะพอดี 

3. Relevance  เม่ือพนักงานได้ผ่านการฝึก 

ภาคสนามในการอบรมต่างๆ แล้ว  ควรให้เขาได้ทดลอง 

ลงสนามจริง อย่างที่ SCB จะให้พนักงานไปคิดและพัฒนา 

โปรเจกต์ขึน้มาเพือ่ให้เหน็อย่างเป็นรปูธรรม และน�ามาเสนอ 

เพราะ SCB เชือ่เสมอว่า การเรยีนรูใ้นรปูแบบใหม่ ไม่ควรอยู่

เพยีงแต่ในห้องเรยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่องค์กรต้องตอบ

โจทย์การพฒันาคนสู่พนัธุดิ์จทัิล (Digital Citizen) ซ่ึงถอืเป็น 

บททดสอบใหม่ขององค์กรในยุคนี้ 

 ในช่วงท้ายของการสนทนา คุณวรวัจน์ ได้พาชม SCB Academy 

Playground ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของธนาคาร ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการเรียนรู้

และพัฒนาทกัษะของพนักงานโดยเฉพาะ โดยประกอบไปด้วยพืน้ทีโ่ซนต่างๆ 

อาทิ Hangout, Hemispheric Maze, Brain Gym, Thinking Platform, 

Connecting Zone, Learning Studio, Immersive Zone และ Learning 

Sphere  พร้อมกนันี ้SCB Academy ยงัจัดท�าหลักสตูรเพือ่เตรยีมความพร้อม

รับมือกับอนาคตด้านต่างๆให้กับพนักงาน เช่น การเงินการธนาคารพื้นฐาน  

หลักสูตร Online  หลักสูตรที่เรียนผ่านการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) 

และหลักสูตรที่อาศัยการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง (Immersive Learning)  

ขณะเดียวกันยังน�าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนรู้รูปแบบใหม่  เพื่อช่วย

ให้พนักงานสะดวกและเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย เช่น Virtual Classroom 

เทคโนโลยี AR – VR ที่ประกอบบทเรียน การเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ที่ผลิตขึ้น

มาเฉพาะเพื่อพนักงาน เป็นต้น
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CEO คนส�าคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
“CEO คือผู้มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่ง ในการผลักดันให้  

งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประสบความส�าเร็จ”

 เป็นสิง่ทีก่รรมการชมรม Human Capital Management ( HCM ) ซึง่สมาชกิของชมรมประกอบด้วย CEO และ HR Professionals จาก

หลากหลายองค์กรเห็นพ้องต้องกันเป็นเสียงเดียว ชมรมฯ จึงพยายามที่จะชักชวนให้ CEO ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งที่ชมรมฯ จัดขึ้นให้

ได้จ�านวนบริษัทมากๆ เท่าที่จะท�าได้ ซึ่งแนวโน้มที่ผ่านมาจ�านวน CEO ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม เริ่มมีจ�านวนมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจ 

ภควัต  โกวิทวัฒนพงศ์ 

ประธาน Human Capital Management Club 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประธานกรรมการ บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา

ถึงแม้ CEO หลายๆ ท่านจะตระหนักดีว่า กลยุทธ์เรื่องการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (People Strategy) นั้น ต้องท�าควบคู่ไปกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 

(Business Strategy) แต่เมื่อถึงเวลาจริงๆ เรื่องของ People มักจะถูกผลักให้

ต้องรอ หรือให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับรองๆ ลงไป หรือเป็นหน้าที่ของฝ่าย 

HR ในท้ายสุด 

จากกิจกรรมที่ชมรมฯ จัดมา ไม่ว่าจะเป็น HCM Conference, HCM 

Forum และ HCM Company Visit บรษิทัต่างๆ ทีม่าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 

ล้วนแสดงให้พวกเราเหน็ว่า การผลกัดนัองค์กรให้มศีกัยภาพทีจ่ะแข่งขันในธรุกจิ

ได้เป็นอย่างดนีัน้ เริม่ต้นด้วยการมรีะบบการบรหิารจดัการเรือ่งทรพัยากรบคุคล

ทีแ่ขง็แกร่ง เป็นมืออาชีพ การสร้างองค์กรให้มวัีฒนธรรม (Corporate Culture) 

ที่ดีที่เสริมกลยุทธ์ขององค์กรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การบริหารคนดีคนเก่ง 

(Talent) รวมทัง้การสร้างให้เขาเหล่านัน้มคีวามผกูพนักบัองค์กร (Engagement) 

ล้วนเป็นกลยุทธ์ส�าคัญที่จะสร้างความได้เปรียบให้แก่องค์กร การมีแผนพัฒนา

บุคลากรที่มีแบบแผน ทั้งรายบุคคล (Individual Development Program : 

IDP) การวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) ล้วนแล้วแต่จะช่วยให้

องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเรื่องต่างๆ เหล่านี้ จะไม่สามารถขับเคลื่อน ผลักดัน

ให้เกิดในองค์กรได้ ถ้า CEO หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ไม่ลงมือมาดูแลเอง 

ไม่ลงมือมาขับเคลื่อนเอง หลายๆ ท่านมักจะบอกผมว่า ถ้า CEO เอาด้วย หรือ 

Buy in เรื่องที่คิดว่าจะท�าไม่ได้ หรือท�าได้ แต่ต้องใช้เวลานานมาก ก็จะสามารถ

ส�าเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งผมก็คิดเช่นเดียวกัน 

ผมสงัเกตว่า หลายๆ องค์กรทีป่ระสบความส�าเรจ็ในธุรกจิให้ความส�าคัญ

เป็นอย่างมากในเรื่องของคน ในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องการพัฒนา

บุคลากร และมี CEO เป็น Role Model ทั้งในแง่ปรัชญาในการท�างาน ปรัชญา

ในการคิด และวิธีการท�างาน วัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ ก็คือสิ่งที่ CEO ยึดถือ

ปฏิบตั ิการทีพ่นกังานทกุคนในองค์กรมเีป้าหมายเดยีวกนั มปีรชัญาในการท�างาน

ที่เหมือนกัน เข้าใจตรงกัน จะท�าให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

ผมพึ่งได้รับฟังเรื่องราวการพลิกฟื้น ของ Japan Airlines จากที่เคย 

ล้มละลาย กลับมาสร้างผลประกอบการที่มีก�าไรได้ภายใน 5 ปี ปัจจัยส�าคัญของ

ความส�าเร็จของ JAL คือ ผู้น�าที่มีความมุ่งมั่น และได้สร้างปรัชญาการท�างาน 
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ให้พนักงานได้ประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสาร

ให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุม 

การสัมมนา การท�ากิจกรรม ซึ่งพนักงานจะค่อยๆ ซึมซับปรัชญา

เหล่าน้ีและยึดถือเป็นแนวทางในการท�างาน เป็นเรื่องเหลือเชื่อ 

ท่ีจะใช้เวลาอันสั้นในการพลิกฟื้นธุรกิจ JAL ก็ท�าส�าเร็จ โดยใช้ 

เรื่องภาวะผู้น�า ใช้เรื่องการบริหารจัดการ เรื่องคนมาท�าให้ธุรกิจ 

ไปต่อได้ 

นอกเหนอืจากชมรมฯ ต้องการจะส่งเสริมให้ CEO หรอื

ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละองค์กรให้ความส�าคัญกับเรื่องการ

บริหาร และการพัฒนาบุคลากรแล้ว ในขณะเดียวกันชมรมฯ ก็

ต้องการเสริมสร้างศักยภาพของ HR Professional เช่นเดียวกัน 

ให้มีแนวความคิดที่เหมาะกับยุคสมัยในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปอย่าง

รวดเร็ว ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ แนวทางการบริหารจัดการ

เรื่องคนแนวใหม่ๆ ให้ท�าหน้าที่เป็น Strategic Partner ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ผมขอถือโอกาสเชิญชวนทั้งท่าน CEO และ HR ได้เข้าร่วม

กิจกรรมของชมรมฯ ซึ่งผมม่ันใจว่าจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการ

เสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเรื่องของคน ตลอดช่วง 5 ปีที่ผม

ได้ท�างานร่วมกับกรรมการของชมรมฯ ซึง่มท้ัีง CEO และ HR Practitioner 

ขององค์กรชัน้น�าต่างๆ ผมเองกไ็ด้เรยีนรู้จากกรรมการแต่ละท่านไม่ใช่น้อย 

ซึ่งต้องถือโอกาส ณ ที่น้ีขอบคุณคณะกรรมการและที่ปรึกษาทุกท่านที ่

เสยีสละเวลามาประชุม มาแบ่งปันประสบการณ์ และมาร่วมเป็นวทิยากร

ในกิจกรรมของชมรมฯ เป็นอย่างสูงครับ

ท้ายน้ี ผมและคณะกรรมการและทีป่รกึษาชมรมฯ มคีวามหวงั 

เป็นอย่างยิ่งว่า เม่ือเวลาผ่านไป ไม่ว่า AI จะเร่ิมเข้ามามีบทบาท 

ในธุรกิจมากขึ้นๆ แต่ “คน” จะยังเป็นหัวใจส�าคัญของธุรกิจที่ CEO  

ไม่อาจละเลยไปได้ และหากมีการบริหารจัดการในเรื่อง “คน” ที่มี

ประสทิธภิาพ มีการวางแผน มีการพัฒนาที่ดี จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่

สามารถชนะคู่แข่งได้ และสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทเติบโตอย่าง

ยั่งยืนได้ 
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“การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
กับการจัดท�า Strategic Planning”

เรามักจะได้ยินว่า ท�าไมใช้เวลาในการท�าเรื่องการบริหารความ

เสีย่งและการควบคมุภายในเป็นจ�านวนมาก หรอืนอกจากเสยีเวลามากเเล้ว 

ท�าไปความเส่ียงกเ็ปล่ียนไปอกี บรษิทัขนาดเลก็ไม่ต้องท�าเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง  

การควบคมุภายในหรอก หรอืท�าไมบรษัิทท�าเรือ่งการบรหิารความเสีย่งแล้ว

จะท�าอยูเ่ฉพาะทมีคนท�าเท่านัน้ ไม่ค่อยลงไปสูฝ่่ายงานต่างๆ ผมขอเรยีนว่า

มีบริษัทจ�านวนมากที่ท�าเรื่องการบริหารความเสี่ยง แต่ต้องปิดบริษัทลง 

เป็นจ�านวนไม่น้อย หรือมีบริษัทจ�านวนมากท่ีต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อ

ด�าเนนิธรุกิจต่อไป ทัง้นีเ้พราะโลกเข้าสูย่คุอุตสาหกรรม 4.0 สภาพแวดล้อม

ต่าง ๆ มีความผันผวน (Volatile) ไม่แน่นอน (Uncertain) ซับซ้อน 

(Complex) และไม่สามารถคาดการณ์ได้ (Ambiguous) ดังน้ัน การ

เปลี่ยนแปลงในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา การคาดการณ์ การประมาณการ

ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจคาดเดายากขึ้นมาก และบางครั้งการ

เปลีย่นแปลงนัน้ๆ รวดเรว็ และมผีลกระทบรนุแรงอย่างมากกบัธรุกจิ บริษทั

ที่ประสบความส�าเร็จ ก็เพราะประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า โดยติดตาม 

Trend ต่างๆ กบัการเปลีย่นแปลงของโลก เช่น การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

ของลูกค้า (Customer Behavior) ที่เปลี่ยนแปลงไปและรวดเร็ว การ

เปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลย ีเช่น การใช้ Automation , Sensor, Internet 

of Thing (IoT) , WiFi , AI ,Security , Hacker อื่นๆ และการเปลี่ยนแปลง

ของ Emerging Risk ที่มีอิทธิพลมากขึ้น การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ยุโรปใช้นโยบาย Quantitative Easing (QE) หลายปีท่ีผ่านมา กลับมา 

ใช้นโยบายดึง QE กลับและเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งมีการท�าทุจริต

คอร์รัปชั่น การฟอกเงินในรูปแบบใหม่ๆ หรือมีสกุลเงินใหม่ Crypto  

Currency ที่มีมากขึ้นๆ เป็นหลายร้อยสกุล ซึ่งได้การยอมรับมากขึ้นด้วย 

และปัจจัยอื่นๆ อีกมาก การประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงมาก ตอนนี้จะพบ

ว่ามีเศรษฐีใหม่ๆ จากคนที่มีอายุน้อยมากขึ้น แล้วบริษัทจดทะเบียนของ 

พวกเราจะด�าเนินการกันอย่างไรดี

อนุวัฒน์ จงยินดี

ประธานชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Executive Advisor 

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

ขณะนี้สถาบันระดับโลกมีการทบทวนเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัย

และสอดคล้องกับการด�าเนินการของธุรกิจ เช่น 

• COSO ปรับปรุง COSO ERM 2004 (Integrated Framework) เป็น 

COSO ERM 2017 Integrating with Strategic and Performance 

• สถาบัน ISO ออก ISO 37001 Risk Management และ 

• ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ร่วมกนัทบทวนและจดัท�า New CG Code 

โดยคณะกรรมการบริษัทต้องก�ากับดูแลให้บริษัทต้องจัดท�าเรื่องการ

บริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน เพ่ือให้บรษิทัอยูไ่ด้อย่างยัง่ยนืและ

การปฏิบัติงานมีประสิทธิผล
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ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

The Global Risks Report 2018 ของ World Economic Forum

Source: https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Presentation-September-2017.pdf

ในฐานะท่ีท่านเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความ

เสี่ยง กรรมการตรวจสอบ CEO ,CFO ,Chief Risk Officer (CRO) 

และ C-Level ปัจจัยข้างต้น เป็นความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากเดิมมาก 

ดังนั้น การท�าแผนธุรกิจ Strategic Planning ไม่ว่าจะเป็น Medium 

Term Plan , Annual Plan หรอืแผนอืน่ ๆ  จะน�า Risk Management 

มาพิจารณาร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท�าแผนธุรกิจ จึงจะท�าให้ผล

การด�าเนนิงานจรงิใกล้เคยีงแผนธรุกจิ ไม่ว่าจะต้อง Identify ประเภทของ

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง โอกาสเกิดผลกระทบ การจัดการ 

การลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ (Appetite Risk) และ 

การควบคุมภายใน

ขณะท่ีมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาด 

Market Capitalization ต่างกันมาก แบ่งเป็น SET 50, SET 100 

มากกว่า SET 100 และตลาด mai และถ้าแบ่งประเภทธุรกจิประกอบ

ด้วย สินค้าการเกษตร สถาบันการเงิน อุตสาหกรรม สื่อสาร  

โรงพยาบาล รับเหมาก่อสร้าง และอื่นๆ สิ่งส�าคัญท่ีสุดส�าหรับ 

บริษัทจดทะเบียน คือการก�ากับดูแลท่ีดี ซึ่งเป็นโครงสร้างของความ

สมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการบรษิทั คณะอนกุรรมการต่างๆ ผูบ้รหิาร

ระดบัสงู และทมีบรหิารความเสีย่ง ซ่ึงจะต้องมกีารวางแผนกลยุทธ์เพือ่

ให้ธรุกจิมคีวามได้เปรียบในเชิงการแข่งขนั สร้างมลูค่ากจิการให้สงูข้ึน

และยั่งยืน แต่ละธุรกิจอาจมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท 

ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นโอกาสเกิดและผลกระทบที่ต่างกัน

ส�าหรับบทความน้ีผมเสนอข้อมูลการหา Risk Universe 

ประเภทต่างๆ เพื่อให้ท่าน Identify ว่า Risk เหล่านี้มีผลกระทบกับ

บริษัทของท่านหรือไม่ ดังนี้

• รายงาน The Global Risks Report 2018 ของ World 

Economic Forum ซึ่งประกอบด้วย Top 10 Risks ใน

มมุของโอกาสทีจ่ะเกดิ (Likelihood) และมมุของผลกระ

ทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

• รายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี Top 10 Emerging 

Risks ของ Gartner Q2/2018Likelihood

Global Risks Landscape

Im
pa

ct

Top 10 risks in terms of 
Likelihood 

Categories

Top 10 risks in terms of 
Impact

Weapons of mass destruction

Extreme weather events

Natural disasters

Failure of climate-change mitigation and adaptation

Water crises

Cyberattacks

Food crises

Biodiversity loss and ecosystem collapse

Large-scale involuntary migration

Spread of infectious diseases 

Extreme weather events

Natural disasters

Cyberattacks

Data fraud or theft

Failure of climate-change mitigation and adaptation

Large-scale involuntary migration

Man-made environmental disasters

Terrorist attacks

Illicit trade

Asset bubbles in a major economy 

1
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Asset bubbles in a major
economy

Deflation

Failure of financial
mechanism or institution

Failure of critical
infrastructure

Fiscal crises

Unemployment or
underemployment

Illicit trade

Energy price shock

Unmanageable inflation

Extreme weather events

Failure of climate-change
mitigation and adaptation

Biodiversity loss and
ecosystem collapse

Natural disasters

Man-made environmental
disasters

Failure of national
governance

Failure of regional or
global governance

Interstate conflict

Terrorist attacks

State collapse or crisis

Weapons of mass destruction

Failure of urban planning

Food crises

Large-scale
involuntary migration

Profound social
instability

Spread of infectious
diseases

Water crises

Critical information
infrastructure breakdown

Cyberattacks

Data fraud or theft

Adverse consequences of
technological advances

Economic

Geopolitical

Environmental

Societal

Technological

Figure I: The Global Risks Landscape 2018

Source: World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2017–2018.
Note: Survey respondents were asked to assess the likelihood of the individual global risk on a scale of 1 to 5, 1 representing a risk that is very unlikely to happen and 5 a risk 
that is very likely to occur. They also assess the impact on each global risk on a scale of 1 to 5 (1: minimal impact, 2: minor impact, 3: moderate impact, 4: severe impact and  
5: catastrophic impact). See Appendix B for more details. To ensure legibility, the names of the global risks are abbreviated; see Appendix A for the full name and description.

Source : World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2017-2018
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ผมหวังว่า การได้ทราบประเภท Risk Universe จะช่วยให้

ท่านเลือกความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยง การบริหาร

ความเสี่ยง ออกแบบกระบวนการท�างาน การควบคุมภายใน และ

การน�าไปปฏิบัติให้เหมาะสม ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตั้งแต่บริษัทใหญ่ 

SET 50 หรือบริษัทที่จัดล�าดับแล้วมากกว่า SET 100 หรือบริษัท 

ใน mai และแตกต่างกันในแต่ละประเภทธุรกิจ แต่ละบริษัท  

ที่จะส่งผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมได้ บางครั้งการตัดสินใจ 

อย่างรอบคอบแต่ช้า อาจจะประสบความส�าเร็จน้อยกว่าคนทีตั่ดสนิใจ

© 2018 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.
For more information, email info@gartner.com or visit gartner.com. CM_494568

1 Cloud computing Either there is unauthorized access to sensitive or restricted
information, or the cloud provider is unable to provide 
access to information as a result of disruption to their own
operations

2 Cybersecurity 
disclosure

The guidelines for disclosing cyberbreaches become
more clearly enforced, compelling organizations to
release information more quickly than in the past, possibly 
leading to an increased reputational and financial impact

3 GDPR A specific breach of compliance with GDPR takes place
from May 2018 onward, leading to a significant fine to the 
organization

4 Artificial 
intelligence/ 
robotics skill gap

Due to the highly technical and specific skill set required to
manipulate artificial intelligence (AI) and robotics, 
organizations do not have the right capabilities at the right 
time to effectively capitalize on the opportunities 
associated with these technological advances

5 Global economy       A slowdown in global economic growth tied to negative or
  near-zero percent interest rates will negatively impact 
 organizations' growth

6 Assurance The current governance structure/mechanism doesn’t
adequately provide assurance across the risk universe

7 AI accountability An increase in the use of AI in organizations, whether as
part of decision making or key business processes, leads
to a lack of clear accountability

8 Business ethics An organization is seen to be putting profits before morals 
and, while not operating illegally, is punished by
shareholders and consumers for not doing enough to
behave ethically 

9 Risk aversion Too many controls, too much assurance, etc., create a 
risk-averse environment, which precludes big growth 
bets being taken, slows corporate speed and hinders 
business performance

10 Social 
engineering

Sophisticated criminals use deception to manipulate 
individuals into divulging confidential or personal
information that may be used for fraudulent purposes

Learn more: Visit gartner.com/en/risk-audit/risk-leaders, call 1 800 213 4848 or email riskmanagement.support@gartner.com

Gartner Risk Management Leadership Council

Top 10 Emerging Risks 
of Q2 2018

Risk, audit and compliance executives tell us every quarter about the threats they see 
looming on the horizon — from change initiatives and external factors to data privacy 
failures. Here are the most recent results.

Source: Gartner

Risk velocity

The following emerging risks are 
ranked as risks with the highest 
velocity:
■ Social engineering
■ GDPR
■ Increasingly volatile

weather patterns

Organizations of all sizes should 
be wary of these risks with high 
velocity, as they can cripple 
your organization rapidly if they 
were to materialize.

Risk name Risk Definition

ลงมือท�า โดยยอมรับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Appetite 

Risk) จะท�าให้ธรุกจิประสบความส�าเรจ็และอยูร่อดได้มากกว่ากเ็ป็นได้

สุดท้าย ผมอยากจะฝากข้อคิดว่าการประเมินความเสี่ยง

เป็นการมองไปข้างหน้าครบั ขนาดเราประเมนิกนัไว้ล่วงหน้าแล้ว เวลา

เกดิเหตกุารณ์ขึน้จรงิ ปัจจยัต่าง ๆ  กอ็าจจะไม่เป็นไปตามท่ีเราประเมิน 

ดังนั้น การ Monitoring & Follow up ส�าคัญไม่น้อยกว่าขั้นตอน

ที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องประเมินการบริหารความเสี่ยง รีบลงมือ

ท�า คอยประเมนิและตดิตาม ไม่อย่างนัน้แพ้หรอืล้มได้ง่ายๆ นะครับ

Source : gartner.com
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เลขานุการบริษัท
กับการสนับสนุนงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อองค์กรในฐานะที่เป็นตัวแทนของ 

ผูถ้อืหุน้ เพือ่ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายและทศิทางกลยทุธ์การด�าเนนิงานของบริษัท รวมทัง้ก�ากบั

ดูแล ให้ค�าแนะน�า สนับสนุน ช่วยเหลือให้การด�าเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบาย 

และบรรลผุลตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ การปฏิบติัหน้าทีข่องคณะกรรมการต้องได้รับความร่วม

มอืจากหลายฝ่าย และหน่ึงในผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการช่วยให้การปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

บริษัทด�าเนินไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ คือ “ เลขานุการบริษัท”

บทบาทและหน้าทีข่องเลขานกุารบรษิทั ยงัไม่เป็นทีรู่จั้กอย่างแพร่หลายในประเทศไทย 

โดยคนส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู ้ความเข้าใจ เก่ียวกบับทบาทและหน้าทีข่องต�าแหน่งดงักล่าว และ

ยังสับสนระหว่างต�าแหน่ง “เลขานุการส่วนตัว” และ “เลขานุการบริษัท” อย่างไรก็ดี ในบริบท

ของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ต�าแหน่ง “เลขานุการบรษิทั” เป็น

ต�าแหน่งที่มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกฎหมายได้

ก�าหนดให้บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องมีเลขานุการบริษัท  

ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท ท�าหน้าท่ีในการเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของกรรมการ 

เอกสารเกีย่วกบัการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้รายงานการมส่ีวนได้

เสียของคณะกรรมการและผู้บริหาร1 อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ เลขานุการบริษัทไม่ได้มีบทบาท

หน้าที่เพียงการเก็บรักษา รวบรวมเอกสารส�าคัญของบริษัทและคณะกรรมการเท่าน้ัน  

แต่เลขานกุารบรษิทัยงัมบีทบาทส�าคญัเสมอืนเป็นกลไกในการเชือ่มโยงภาคส่วนต่างๆ ทัง้ภายใน

และภายนอกบริษัทเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานระหว่างคณะกรรมการและ 

ฝ่ายจัดการ ประสานงานระหว่างประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้บริหารสุงสุด และ  

ฝ่ายจัดการ ตลอดจนหน่วยงานก�ากบัดูแลและหน่วยงานภายนอกอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ผูถ้อืหุน้และ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ส�าคัญในการให้ค�าแนะน�า

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบยีบ และข้อบงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ผลกัดนัให้บรษิทัมแีนวปฏบิตัแิละการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดี (Corporate Governance)

วันทนีย์  จารึก 

ประธาน Corporate Secretary Club 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และเลขานุการบริษัท

บมจ. ปตท.

จากบทบาทและหน ้ าที่ ข อ ง

เลขานกุารบรษิทัทีก่ล่าวมาในข้างต้น จะเหน็

ได้ว่า เลขานุการบริษัทมีบทบาทต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะการสนับสนุนการด�าเนนิงาน

ของคณะกรรมการ ให้ด�าเนินไปด้วยความ

ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ใน

ขณะเดียวกัน เลขานุการบริษัทก็มีหน้าที่ใน

การป้องกันกรรมการจากการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เสมอืนเป็นกนัชนให้กบั

คณะกรรมการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ 

โดยเฉพาะความเสี่ยงทางกฎหมายที่จะเข้า1มาตรา 89/15  พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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ถึงตัวกรรมการ2 โดยการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดหาที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญจาก

ภายนอกมาช่วยให้ค�าแนะน�าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

เป็นต้น 

หน้าทีห่ลกัทีส่�าคญัอกีประการหน่ึงของเลขานกุารบรษิทั คอื 

การจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ โดยหน้าท่ีของเลขานุการ

บริษัท ไม่ใช่เพียงการจัดประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น แต่เลขานุการบริษัทที่ดีจะ

ต้องตระหนกัอยูเ่สมอว่า การประชมุคณะกรรมการมคีวามส�าคญัและ

ส่งผลต่อการด�าเนินงานของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ

กรรมการอย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากการจัดเตรียมตารางเวลาการ

ประชุมและระเบียบวาระการประชุมแล้ว เลขานุการบริษัทควรจัดท�า

สรปุเนือ้หาวาระและ Checklist เพือ่ให้คณะกรรมการเกดิความเข้าใจ

ในบริบทและรายละเอียดของระเบียบวาระนั้นๆ มากขึ้น และยัง

เป็นการช่วยให้คณะกรรมการเห็นถึงกระบวนการและขั้นตอนการ

2บทความเรื่อง “เลขานุการบริษัท” มือที่สามขององค์กรกิจ โดย คุณจิตรลดา สิระชาดาพงษ์ ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกฎหมาย บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า 

ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ด�าเนินการต่างๆ ของฝ่ายจัดการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ

พจิารณาของคณะกรรมการ นอกจากนี ้เลขานกุารบรษิทัควรประสาน

กับประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุด เพ่ือก�าหนดและจัดล�าดับ

การน�าเสนอระเบียบวาระในที่ประชุม โดยเรียงล�าดับวาระให้มีความ

เหมาะสมกับสภาพธุรกิจของแต่ละบริษัท รวมทั้งดูแลให้กรรมการทุก

ท่านได้มโีอกาสในการแสดงความคดิเหน็ และพจิารณาประเดน็ส�าคญั

ของระเบียบวาระน้ันๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณาและลงมติของที่

ประชุม การบริหารจัดการการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

รวมถึงการจัดท�ารายงานการประชุมที่ต้องมีความรอบคอบ ถูกต้อง 

ชัดเจน และรัดกุม นอกจากนี้เลขานุการบริษัทต้องเป็นผู้เก็บรักษา

ความลับที่ดี เป็นต้น

ทั้งนี้ บทบาทและหน้าท่ีที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงหน้าที่บาง

ส่วนของเลขานกุารบรษิทัเท่านัน้ ซึง่จะเหน็ได้ว่า เลขานกุารบรษิทัเป็น

ต�าแหน่งทีม่คีวามส�าคัญส�าหรบับรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างมาก
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Trends ของรายงานความยั่งยืน

รายงานความยัง่ยนื เป็นเครือ่งมอืส�าคัญท่ีองค์กรสามารถใช้ในการสือ่สาร

เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาลในการ

ด�าเนนิธรุกจิขององค์กรแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็นอย่างดี การรายงานความยัง่ยนืทีด่ต้ีอง

รายงานข้อมูลที่เป็นความจริง แสดงถึงผลการด�าเนินงานทั้ง 3 มิติของบริษัทที่

ชัดเจน เข้าใจง่าย และให้ข้อมูลท่ีครบถ้วน ซ่ึงสามารถใช้กรอบการรายงานระดับ

สากล อันได้แก่ Sustainability Accounting Standards Board (SASB) หรือ 

Global Reporting Initiative (GRI) ได้ ซึง่ GRI ถอืเป็นกรอบรายงานทีไ่ด้รับความ

นิยมมากที่สุด โดยในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนากรอบการรายงานฉบับ G4 เป็น GRI 

standards ท�าให้บรษิทัสามารถรายงานผลงานในด้านต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น มีการระบุถึงผลการจัดการที่แยกเป็นระบบมากข้ึน ซึ่งจะสามารถช่วยให้

องค์กรพัฒนาระบบการด�าเนินงานได้อย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ผู้จัดท�ารายงาน

ควรท�าให้ข้อมูลสื่อถึงผู้รับสารได้โดยง่าย โดยเฉพาะผู้บริโภค อันถือเป็นกลุ่มที่มี

อทิธพิลกบัผลประกอบการของบรษิทัมากทีส่ดุ ดงันัน้ การรายงานจงึจ�าเป็นจะต้อง

มีการสื่อสารอย่างตรงจุด ครบถ้วน และมีรูปแบบการน�าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ จึง

จะท�าให้การสื่อสารข้อมูลต่างๆ ส่งถึงผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิผลที่สุด

รูปแบบการรายงานและการน�าเสนอข้อมูล มีส่วนส�าคัญในการท�าให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียสนใจที่จะอ่านรายงาน และเกิดความเข้าใจในการด�าเนินงาน 

ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าการรายงานความยั่งยืน และการ

ส่ือสารกิจกรรมด้านความยั่งยืนของหลายๆ บริษัท มีการเพ่ิมสีสัน และความน่า

สนใจมากขึ้น โดยไม่ได้ถูกจ�ากัดอยู่แค่การน�าเสนอในรูปแบบการบรรยายและ

รายงานตวัเลขเพยีงอย่างเดยีว แต่มกีารน�ากราฟในรปูแบบต่างๆ มาประกอบ เพือ่

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด�าเนินการ การใช้ภาพประกอบพร้อมกับการ

บรรยายสั้นๆ การใช้อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) ซ่ึงเป็นการน�าเสนอข้อมูล

ประกอบกับรูปภาพหรือแผนผังในการด�าเนินงาน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้

ทันทีเมื่อเห็น รวมไปถึงการน�าเสนอการรายงานแบบเล่าเรื่อง (Storytelling)  

ที่ดึงดูดให้ผู้อ่านไม่รู้สึกเบื่อกับการน�าเสนอข้อมูลขององค์กร

วุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์  

ประธาน CSR Club 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

Interpretations on the G4 Guidelines, issued by the Global Sustainability Standards 
Board, are located at the end of this document, and are to be considered by all users. 

อ้างอิงจาก - https://www.globalreporting.org
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For our communities
We work with partners, suppliers and millions of farmers and 
workers around the world. Our aim is to help build resilient, 
thriving communities as part of a secure, long-term supply 
chain. Our programmes and commitments are designed 
to support rural development, promote and respect human 
rights, and ensure fair employment and diversity. 

Our 2030 ambition is to improve 30 million livelihoods in 
communities directly connected to our business activities.  

Promoting decent 
employment and diversity
because diversity strengthens and 
enriches our company, provides 
opportunities and makes Nestlé 
an employer of choice.

2017 highlights

30 157 job opportunities provided to 
young people under 30 

11 710 traineeships or apprenticeships 
provided to young people under 30 

Announced, at the UN General Assembly, 
the ambition of our global youth initiative 
Nestlé needs YOUth to help 10 million 
young people around the world access 
economic opportunities by 2030

37.5% of leadership positions are held  
by women

Respecting and promoting 
human rights
because it is our corporate 
responsibility to respect  
human rights throughout our 
business activities.

2017 highlights

A further 26 cocoa co-operatives were 
covered by our Child Labour Monitoring 
and Remediation System (CLMRS) in 2017, 
bringing the total to 95. CLMRS is the  
most comprehensive programme yet  
to help children working in cocoa 
production, according to the organisation 
STOP THE TRAFFIK

12 796 employees trained  
during the year in human rights policies  
and procedures 

Published our first Nestlé Cocoa Plan 
Child Labour report 

We carried out a collaborative upstream 
Labour Rights Impact Assessment in our 
palm oil supply chain

In partnership with the Thai government and 
a supplier, we developed a demonstration 
vessel to International Labour Organization 
(ILO) standards for use in training to address 
safe working and living conditions on 
vessels in the seafood industry

Rural development and 
enhancing livelihoods
because alleviating poverty and 
encouraging the next generation 
of farmers will help ensure a 
sustainable supply chain.

2017 highlights

63% of the volume of raw materials  
were fully traceable and 57% were 
Responsibly Sourced

118 426 coffee farmers were provided 
with technical assistance

Completed our objective of carrying  
out 18 rural development baseline 
assessments

685 000 farmers supplying directly  
to Nestlé

We announced our aim to source only 
eggs from cage-free hens for all our food 
products globally by 2025

Supporting the Sustainable Development Goals

 Read more about how we are helping communities

Investor benefits
Consumers increasingly want to know where their foods and beverages come from and that human rights are respected during 
their production. Initiatives such as our Nespresso AAA Program, Nescafé Plan and Nestlé Cocoa Plan, as well as our responsible 
sourcing activities and work to support our salient human rights issues, help us to ensure the resilience of our supply chain and 
offer commercial differentiation to the consumer. 

 From page 63 From page 59 From page 50

Nestlé in society Creating Shared Value 2017
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ตัวอย่างรูปแบบการรายงานโดยใช้ภาพประกอบการน�าเสนอข้อมูลการด�าเนินงาน 

ที่ท�าผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายของ Nestle

อิงจาก - Nestle in society Creating Shared Value and meeting our commitments 2017 (https://www.nestle.com)
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นอกจากองค์กรจะรายงานในรูปแบบเล่มรายงานแล้ว ยังมีการพัฒนาไปในรูปแบบ

ส่ือต่างๆ ท้ังการโฆษณา การท�ารายการโทรทศัน์หรอืวทิย ุwebsite รวมไปถงึ Social media 

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram หรอื YouTube ซึง่ถอืว่าเป็นสือ่ท่ีสามารถ

เข้าถงึผู้บริโภคในยคุปัจจบุนัได้เป็นอย่างด ีอนัเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการ

รบัสารของผูบ้รโิภค ทีเ่น้นไปทางสือ่ออนไลน์และรปูแบบทีเ่ป็นภาพเคลือ่นไหวมากขึน้ สือ่ต่างๆ  

เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้รับสาร หลายองค์กรได ้

ปรับกลยุทธ์การตลาดเป็นช่องทางออนไลน์มากขึ้น รวมไปถึงการตลาดเพ่ือความยั่งยืน  

(Sustainable Marketing) เองก็เช่นกัน การปรับเปลี่ยนการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มคนที่มากขึ้น 

จะสามารถช่วยปรับทัศนคติของคนในสังคมกับองค์กรได้อีกช่องทางหนึ่ง

ด้วยเทคโนโลยทีีก้่าวหน้าอย่างรวดเรว็ รปูแบบการรายงานในอนาคตยงัสามารถพัฒนา

ไปถึงการให้ลูกค้าสามารถทราบข้อมูลได้ทันที และยังสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์จริงผ่าน

เทคโนโลยสีมัยใหม่ โดยสามารถเขยีนโปรแกรมซึง่ช่วยในการจดัการและเช่ือมโยงข้อมูลทีม่อียู่

อย่างมหาศาล (Big Data) ผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการน�าเสนอข้อมูลแบบ  

real-time บน website เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูล ณ เวลานั้นได้ การให้ผู้รับสารมีส่วนร่วม

กับการสื่อสาร ผ่านการตอบโต้ผ่านเกมส์หรือการน�าเสนอข้อมูล โดยสามารถคัดกรองเฉพาะ

ตัวอย่างรูปแบบการรายงานผ่าน website และการสื่อสารด้านความยั่งยืนขององค์กร 

ผ่าน Social media ต่างๆ จาก The Coca-Cola Company

อ้างอิง - https://www.coca-colacompany.com/climate-protection-report

ข้อมูลที่ต้องการได้ หรือการใช้ระบบ VR 

(Virtual Reality) ซึ่ ง เป ็นการจ�าลอง

สถานการณ์เสมอืนจรงิให้ผูรั้บสารเข้าถงึข้อมูล

ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น แต่ช่องทาง

เหล่านี้จ�าเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนที่มากกว่า 

การรายงานรูปแบบอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับการ

พิจารณาการลงทุนของช่องทางการสื่อสาร

เหล่านี้ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักในการสื่อสาร

ก็เพื่อให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบถึง

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานท่ียัง่ยนื เห็นภาพ

ทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ ผูม้ส่ีวนได้เสยีจะให้คณุค่า

ของสินค้าหรือบริการของบริษัทเพิ่มข้ึน อัน

จะท�าให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่าง

ยั่งยืน
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อ้างอิง - United Nations Population Division (https://esa.un.org/unpd/wpp/Graphs/DemographicProfiles/)

ตัวอย่างรูปแบบการน�าเสนอข้อมูลที่ผู้อ่านสามารถเลือกดูข้อมูลได้เฉพาะส่วนที่ต้องการบนเว็บไซต์ของ UNPD

นอกจากการน�าเสนอรูปแบบที่น่าสนใจแล้วนั้น องค์กร

จ�าเป็นจะต้องไม่หยุดพัฒนาและเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาความยั่งยืน

ขององค์กร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของตนเอง  

ซึ่งไม่ควรจ�ากัดแค่การมุ่งเน้นการพัฒนาภายในองค์กร แต่ยังสามารถ 

ยกระดับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือปลูกจิตส�านึกที่อยากจะ

เปลีย่นแปลง อนัจะน�ามาซึง่ความร่วมมอืกบัองค์กร และท�าให้เกดิการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง
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“Conventional Wisdom อันตรายวัตถุโบราณ”

สุรยุทธ  ทวีกุลวัฒน์

ประธานชมรมนักลงทุนสัมพันธ์

แห่งประเทศไทย 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงิน   

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ในยุค Thailand 4.0 เราได้เห็น Disruption เกิดขึ้นในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งได้ส่งผลกระทบเข้มข้นมากน้อยแตกต่างกันออกไป ที่เห็น

เป็นรูปธรรมเด่นชัดและสื่อลงบ่อยครั้ง เช่น ธุรกิจธนาคาร ปัจจุบันมี Fintech เข้ามา Disrupt แทบทุกธุรกรรม ส่วนในวงการค้าปลีก เรามักจะ

เห็นผู้บริโภคซ้ือของ On-line เพิ่มขึ้นมาก จนเป็นที่ชัดเจนว่าธุรกิจออนไลน์ก�าลังแย่งเม็ดเงินไปจากหน้าร้านเพิ่มขึ้นทุกวัน และอุตสาหกรรมที่ 

น่าจะถูกกระทบหนักและรุนแรงมากคงจะเป็นอุตสาหกรรมสื่อ ซ่ึงโดนกระทบทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุและทีวี สื่อเหล่านี้ได้ถูกสื่อโซเชียล-ดิจิทัลเข้ามา 

แย่งชิงเม็ดเงินโฆษณาไปกว่าสองหมื่นล้านบาทต่อปีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลับมาในแวดวง Capital Market เอง Technology ก็เข้ามา Disrupt 

พอสมควร แต่ในบทความนี้ผมคงไม่ได้มาเขียนเรื่องของ Technology ครับ แต่ผมอยากแบ่งปันมุมมองในเรื่องของคนอย่างเดียวครับ โดยเฉพาะ

คนที่ท�างานในสายอาชีพ IR (Investor Relations) หรือนักลงทุนสัมพันธ์ กับการเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0 

นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ IRO (Investment Relation Officer) เป็นผู้มี

บทบาทที่ส�าคัญในการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารบริษัท 

นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท ซ่ึงปกติคนที่ท�างานด้าน IR 

มานาน จะมีประสบการณ์มากกว่า เพราะเห็นอะไรมาเยอะ ผ่านอะไรมามาก มักจะ

ได้เปรียบ และท�างานได้ดีตามประสบการณ์ และจะยิ่งดีมากขึ้นไปอีกเม่ือก้าวสู่การ

เป็น Senior IR เพราะจะรู้จัก Sell Side Analysts ถึงขนาดไล่ชื่อ-นามสกุล และ

บริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดได้ หรือแม้กระทั่งรู้จัก Fund Managers ทั้งในและต่าง

ประเทศ จนถึงขั้นเจอกันก็ลง Q&A ได้เลยแบบไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ แค่คุยกัน 

ค�าสองค�าก็รู้แล้วว่ามีความต้องการจะซื้อเพิ่มไหม หรือจะ Lock in Profit 

สรปุรวม ๆ  ได้ว่า Senior IR จะมีความเก๋าหรอืเรียกค�าสวย ๆ  ว่า มภีมูปัิญญา

หรอื Wisdom ครับ ซึ่งเวลาที่คนเรามีเจ้า Wisdom นี่แล้ว ก็มักจะใช้เจ้า Wisdom 

นี่แหละในการชั่งน�้าหนักตัดสินใจในการท�างาน และพอทุก ๆ คนในสังคมในวง 

วิชาชีพเดียวกันคิด และตัดสินใจ หรือมีแนวทางปฏิบัติที่คล้าย ๆ กันก็จะเกิดเป็น  

Conventional Wisdom หรือภูมิปัญญาดั้งเดิมขึ้นมา และหากได้น�าไปใช้ไปเรื่อย ๆ  

ก็จะกลายเป็นความคุ้นชิน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2-3 ปีมาน้ี ผมสังเกตุเห็นว่า  

Technology เข้ามา Disrupt การท�างานของเหล่า IR มากพอสมควร และเจ้า  

Technology ตัวนี้ยังช่วยลดช่องว่างความสามารถระหว่าง Junior และ Senior IR 

ลงไปมากอีกด้วย จนบ่อยคร้ังเจ้า Conventional Wisdom น้ีก็อาจเป็นอันตราย 

ต่อการท�างานมากขึ้น เพราะตลาดเปลี่ยนเร็ว ความคิดความชอบ และความเชื่อของ

คนก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วเช่นกัน จนท�าให้คนที่ยึด Conventional Wisdom โดยไม่

ปรับรับ อาจกลายเป็นวัตถุโบราณไปได้ครับ

ในมุมมองผม ผมคิดว่ามี Conventional Wisdom 4 ข้อด้วยกันที่อาจ 

เรียกแบบวัยรุ่นว่า เอ้าท์ หรือโบราณไปแล้ว คือ

1. การสื่อสารแบบทางการทางเดียวผ่าน Traditional Media VS การ

สื่อสารผ่าน Social Media

การสื่อสารในยุคก่อนเน้นสื่อกระแสหลัก ต้องเลือกใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

โทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด โดยเฉพาะนักเขียน

ข่าวมีความส�าคัญมาก การเลือกใช้ภาษาก็มักสละสลวย เน้นการรักษาภาพลักษณ์

องค์กร แต่การสื่อสารเป็นไปแบบ One way Communication ไม่สามารถรับ 

ความคิดเห็นสะท้อนกลับของกลุ่มเป้าหมายได้ การสื่อสารจึงเหมือนแนวเต้าหู้  
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ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก ไม่เน้นออกข่าวบ่อย

เพราะกลัวว่าจะเฝือ

ในทางกลับกัน ยุคปัจจุบัน Social 

Media แทบจะเป็นปัจจัยที่ 5 ของการ

ด�าเนินชีวิต การเลือกใช้ช่องทางสื่อสาร 

ผ่านสื่อออนไลน์นี้สามารถครอบคลุมกลุ่ม

เป้าหมายได้ทุกระดับ การเลือกใช้ภาษา 

กเ็ป็นกนัเอง มรีสชาด ม ีCharacter เป็นการ

สื่อสารแบบ Two way Communication 

สามารถโต้ตอบ คุยเหมือนเพื่อน ตอบเร็ว

ทันใจใน Social Media เพราะฉะนั้นการใช้ 

Social Media และทีมแอดมินที่ดี มีความ

ส�าคัญมาก เพราะจะท�าให้องค์กรสามารถ

สื่อสารกับ Netizen ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และสัมฤทธิ์ผล ท�าให้นักลงทุน อินไปกับเรา

ด้วย

2. การลงทนุรายย่อยซ้ือขายตามนัก

ลงทนุสถาบนั VS ปัจจบัุน Retail + VI 

มอีทิธพิลกบัการลงทนุของนกัลงทนุ

สถาบัน

ก่อนหน้านี้การเลือกลงทุนมักพึ่ง

พิงกระแสจากนักลงทุนจากสถาบันใหญ่ ๆ 

เนื่องจากนักลงทุนสถาบันมักจะได้รับข่าว

ก่อนนักลงทุนรายย่อย ซึ่งท�าให้เกิดข้อ 

ได้เปรียบ แต่ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว 

กระแสโซเชี่ยลไปไวมาก ตลาดก็เปลี่ยน 

ไวมากเช่นกนั ดงันัน้ ท้ังนกัลงทนุสถาบนัและ

รายย่อย ได้รับข้อมูลข่าวสารเร็วพอ ๆ กัน 

อีกทั้งมูลค่าของการลงทุนของนักลงทุน 

รายย่อย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมานั้น เพิ่มขึ้น

เกือบ 3 เท่าจาก 4.5 ล้านล้านบาท เป็นราว 

12 ล้านล้านบาท เม็ดเงนิมหาศาลนีป้ระกอบ

กับการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว จะท�าให้การ 

ซือ้ขายของรายย่อยมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ลงทุนของ Fund Manager มีผู้จัดการกอง

ทุนอาวุธโสคนหนึ่งเคยเล ่าให ้ผมฟังว ่า  

“ยุคนี้อยู ่ยาก... ทุกเช ้าต ้องมานั่งอ ่าน

หนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้น ทันหุ้น เพื่อดู Mood/

Sentiment ของรายย่อย มเิช่นนัน้แล้วเราก็

จะตก Trend ได้”

3. ผู้จัดการกองทุนเก่งเลือกหุ้น VS Big Data & Robot Trade

เดมิทถ้ีาผูล้งทนุอยากลงทนุแต่ไม่อยากบรหิารจดัการด้วยตนเอง ก็มักจะพงึพาบรกิาร

ของผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ซึ่งท�าหน้าที่เป็นผู ้วิเคราะห์ ตัดสินใจซ้ือขายให้  

แต่ในปัจจบุนัไม่เป็นเช่นนัน้ การเข้ามา Disrupt ของเทคโนโลยี ท�าให้นกัลงทนุมทีางเลอืกในการ

ลงทุนใหม่ ๆ เช่น การลงทุนผ่าน Robot Trade ซึ่งเป็นโปรแกรมอัตโนมัติในการป้อนค�าสั่งซื้อ

ขายหุ้น ท�าหน้าที่คล้ายกับผู้จัดการกองทุน และมีจุดเด่นตรงการด�าเนินตามกลยุทธ์ หรือ 

เป้าหมายการลงทุนของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ โดยปราศจากอคติ และมีความสามารถในการน�า

ข้อมูล Big Data มาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อหุ้นอีกด้วย ดังนั้น ผู้จัดการกองทุน 

และ IR จึงต้องให้ความส�าคัญกับข้อมูลที่จะออกสู่สาธารณะมากขึ้น และสร้างปฏิสัมพันธ์ หรือ

เพิม่ Human Touch กบัผูล้งทนุมากขึน้ เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ และความไว้วางใจให้กับผูล้งทนุ

อย่างที่ Robot ก็ท�าแทนไม่ได้

4. ลงทุนหุ้น Blue Chip Big Cap vs Small Cap but Beautiful Story

ความนยิมลงทนุในหุน้ Blue Chip หรอืหุน้ชัน้ใหญ่ ทีม่คีวามเสีย่งค่อนข้างต�า่ เริม่เป็น

ความเชื่อที่เอ้าท์ไปแล้ว เนื่องจาก หุ้นใหญ่ๆ ใครๆ ก็มีกันหมด สมัยน้ีนักลงทุนจึงเริ่มเบนเข็ม 

ไปมองหุ้น Small Cap ที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ น่าติดตาม น่าลงทุน อีกทั้งบริษัท Small Cap ที่

ม ีIR ทีด่ ีซึง่จะให้ข้อมลูของเพชรเมด็งามเหล่านี ้ซึง่จะสงัเกตแนวโน้มทีเ่ปลีย่นไปได้จากกองทนุ

ใหญ่ ซึ่งเริ่มหันมาตั้ง Port Mid & Small Cap หรือแม้กระทั่งบริษัทหลักทรัพย์เอง ก็พยายาม

เสาะหาหุ้น Mid & Small Cap มากขึ้น ถึงแม้จะเล็กแต่มี Story ที่ดี และท�า NDR เข้าไปด้วย

จะสามารถท�าให้หุ้น Small Cap นั้นเป็นที่นิยม และดึงดูดนักลงทุนเป็นอย่างมาก 

 เรือ่งราวทีผ่มเล่าแบบย่อ ๆ  มาให้ฟังในบทความนี ้แสดงให้เหน็ได้ว่า การเปลีย่นแปลง

ในยุค 4.0 ท�าให้ทุกเรื่องราวต้องปรับรับกับการเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด การเสพข่าว การปรับ

ตัวของ Fund Manager นักวิเคราะห์ นักลงทุนต่างๆ จ�าเป็น ต้องรวดเร็ว ไว มีข้อมูลที่พร้อม

ในการด�าเนินการ และที่ส�าคัญ Trend การลงทุนในปัจจุบันก�าลังขยายไปที่ Small Cap แล้ว 

ดังนั้นหาก นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ IR ยังคงยึดแต่ Conventional Wisdom ที่มีอยู่ดั้งเดิม 

เพียงอย่างเดียว ก็อาจก็จะกลายเป็นวัตถุโบราณก็เป็นไปได้นะครับ 

Source : www.set.or.th
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TLCA Activities Q1 - Q3
CSR Club สมาคมบรษัิทจดทะเบยีน

ไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้าน

ความย่ังยนื บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์ 

อาหาร จ�ากัด (มหาชน) และประชุม 

คณะกรรมการและที่ปรึกษา CSR  

Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

ครั้งที่ 1/2561

CSR Club จัดกิจกรรมศึกษา 

ดูงานด้านความยั่งยืน “Lead the way 

to… Sustainable kitchen of the 

World (เส้นทางสู ่…ครัวของโลกทีย่ัง่ยนื)” 

และประชุมคณะกรรมการและท่ีปรึกษา 

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ครัง้ที ่1/2561 เม่ือวนัที ่17 มกราคม 2561 

ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Auditorium 

โรงงานอาหารส�าเร็จรูปหนองจอก บริษัท 

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

EDP Class of Year 2018 International Field Trip

• TLCA Executive Development Program (EDP)   

Class of Year 2018 International Field Trip ประเทศกัมพูชา 

ระหว่างวันที่ 5 – 10 กุมภาพันธ์ 2561

• TLCA Executive Development Program (EDP)   

Class of Year 2018 International Field Trip ประเทศเมยีนมาร์ 

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561

• TLCA Executive Development Program (EDP)  

Class of Year 2018 International Field Trip ประเทศเวียดนาม 

ระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2561 

Myanmar Vietnam

Cambodia
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คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย เข้าพบผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมา

คมฯ เข้าพบ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประชุมหารือเพื่อ

แลกเปลีย่นข้อมูลเกีย่วกบันโยบายรัฐบาลและ

นโยบายด้านการเงินของประเทศ และเยี่ยม

ชมศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

EDP Class of Year 2018 ส�าเร็จหลักสูตร TLCA Executive Development Program

ขอแสดงความยนิดีกบัคณะนกัศกึษา EDP Class of Year 2018 ทีส่�าเร็จการศึกษาหลกัสตูร TLCA Executive Development Program 

โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2018 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน นอร์ธปาร์ค

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย จดัประชมุใหญ่

สามญัประจ�าปี 2561 และงานสมัมนาหวัข้อ 

“การพัฒนาองค์กรให้มีความย่ังยืนและ

รองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของเทคโนโลยี”

สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย จัดประชมุใหญ่

สามัญประจ�าปี 2561 และงานสัมมนาหัวข้อ “การ

พัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับกับการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี” เม่ือ 

วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ The Campus ห้อง 

Lecture Hall โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
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LDP Alumni Forum “The Alien Thinker: 

Five Strategies to Augment Your  

Innovation Capability”

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย จดังาน 

LDP Alumni Forum ในหัวข้อ “The Alien 

Thinker: Five Strategies to Augment Your 

Innovation Capability” โดยมี Professor 

Cyril Bouquet เป็น Speaker เมื่อวันที่  

16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท 

เอราวัณ

TLCA Leadership Development  

Program (LDP) รุ่นที่ 6

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัด

หลักสูตร LDP ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัทจดทะเบียนและภาคเอกชน โดยมี  

Prof. Dominique Turpin และ Prof. Cyrill 

Bouquet เป็น Program Director จาก IMD 

สวติเซอร์แลนด์ ระหว่างวนัที ่12-20 พฤษภาคม 

2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา หัวหิน

EDP Forum ครั้งที่ 1/2561

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

จัดงาน EDP Forum ครั้งที่ 1/2561 ใน

หวัข้อ “Building Your Team Execution  

Capability” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 

2561 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

งานสมัมนา “แนวทางการเปิดเผยข้อมลู CG Code ตามหลกั apply 

or explain”

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

จัดสัมมนา “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain” 

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการน�า “หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ

บรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560” (CG Code) ไปเป็นหลกัปฏบัิตใิห้คณะกรรมการบรษิทั

จดทะเบียน น�าไปปรับใช้ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และให้บริษัท 

จดทะเบียนเปิดเผยกระบวนการในการทบทวน (self-assessment) ไปปรับใช ้

ให้เหมาะสมกบับรบิทของธรุกจิ รวมทัง้บทบาทของเลขานกุารบรษิทัในการท�างาน

ร่วมกบัคณะกรรมการ เพือ่ให้บรษิทัมกีารก�าหนดนโยบายหลกัตาม CG Code เมือ่

วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 ณ ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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หลักสูตรพื้ นฐาน เลขานุการบริ ษัท 

(หลักสูตร 3 วัน) Fundamentals for 

Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2561

ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

จดัหลกัสตูรพืน้ฐานเลขานุการบริษทั Fundamentals 

for Corporate Secretaries รุ ่นที่ 1/2561 

(หลักสูตรส�าหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานด้านเลขานุการ

บริษัทน้อยกว่า 2 ปี) เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐาน

ส�าหรับเลขานุการบรษิทัในเรือ่งบทบาทและหน้าที่

ของเลขานุการบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท  

เมื่อวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม 

ดุสิตธานี

ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร Risk 

Management and Internal Control

ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย จดัหลกัสตูร Risk Management 

and Internal Control ปี 2561 เพื่อเผยแพร่และพัฒนา

ความรู้ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ

เปิดโอกาสให้มกีารเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิของบรษิทัทัง้

ในอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมอื่น เมื่อวันที่ 4 – 5 

กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย ร่วมกบั 

IOD จัดโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ 

(Collective Action Coalition - CAC)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ร่วมกับ IOD จัดโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ  

(Collective Action Coalition - CAC) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ รวม

ทั้งการแนะน�าโครงการ SME และความ 

คืบหน้าโครงการจัดเตรียมกระดาษท�าการ

ตามแบบประเมิน CAC เมื่อวันที่  10 

กรกฎาคม ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
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สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา Entire  

Business Innovation Transformation กรณศึีกษา Project 

EVEREST ของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา Entire  

Business Innovation Transformation กรณีศึกษา Project  

EVEREST ของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) (IRPC) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน

โดยการพฒันาให้บรษิทัจดทะเบียนเพิม่ขดีความสามารถและปรับปรุง

ประสทิธภิาพในการแข่งขนัของภาคเอกชนไทยไปสู่เวทโีลก โดยน�าราย

ละเอยีดของโครงการ EVEREST ซ่ึงเป็นโครงการท่ี IRPC ร่วมกบับริษัท

ทีป่รกึษาชัน้น�าระดับโลก ท�าการประเมนิและวิเคราะห์หาแนวทางเพ่ิม

ประสิทธิภาพกระบวนการท�างานปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยมุ่ง

เน้นด้านการพฒันาศักยภาพของบคุลากร เพือ่สร้างประโยชน์สงูสดุต่อ

องค์กร พนกังานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี เพือ่น�าองค์กรไปสูค่วามยัง่ยนื

มาเป็นกรณีศึกษาให้กับผู ้สนใจ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  

ณ ห้องสวนสน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม CSR Club  

Sharing ครั้งที่ 1/2561 “Sustainability : View from Europe”

CSR Club จัดกิจกรรม CSR Club Sharing ครั้ งที่  1/2561  

“Sustainability : View from Europe” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน 

ข้อมูลระหว่างกันทั้งในเรื่อง Trend and challenges for sustainable future: 

Practice of Germany เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 702 – 703 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตรผู ้ ปฏิบั ติ งาน เลขา นุการบ ริ ษัท  

Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 

1/2561

ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัท 

จดทะเบียนไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน

เลขานุการบริษทั Advances for Corporate Secretaries 

รุ ่นที่  1/2561 เพื่อพัฒนาความรู ้ในการปฏิบัติงาน

เลขานกุารบรษิทั และปีน้ีได้ร่วมกบั PacRim Group เพิม่

การพัฒนาทักษะใหม่ให้กับเลขานุการบริษัทในหัวข้อ 

“Working at the Speed of Trust การสร้างความ 

ไว้วางใจ พ้ืนฐานแห่งความส�าเร็จท่ียัง่ยนื” เมือ่วันที ่18 – 19 

และ 24 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี
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ประชมุ ASEAN Corporate Secretaries Network (ACSN) 

และสัมมนา Professional Exchange Program (PEP)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้เข้าร่วมเป็นหน่ึงในผู้ก่อตั้ง 

ASEAN Corporate Secretaries Network (ACSN) เพื่อร่วมกัน 

ผลักดันการพัฒนาวิชาชีพด้านเลขานุการบริษัท รวมทั้งเป็นเครือข่าย

ทีส่�าคญัในการแลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ด้าน Corporate 

Governance ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1) Indonesia Company Secretaries Association (ICSA)

2) Chartered Secretaries Malaysia (MAICSA)

3) Chartered Secretaries Institute of Singapore (CSIS)

4) Thai Listed Companies Association (TLCA)

5) Hong Kong Institute of Chartered Secretaries 

(HKICS) (เป็นสมาชิกร่วม) 

โดยในปีนี้ ACSN ได้จัดประชุมขึ้นที่ประเทศไทย และมีการ

จัดสัมมนา Professional Exchange Program (PEP) ระหว่างวันที่ 

7-10 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ 20 ท่าน ได้มา

พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน Corporate  

Governance Trends รวมถึงการดูงาน PTT Oil Business  

Academy (PTT OBA) & Amazon Inspiring Campus (AICA) 

อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

HCM Club Company Visit เข้าเยี่ยมชม SCB 

Academy

HCM Club จัดกิจกรรม HCM Club  

Company Visit เข้าเยีย่มชม SCB Academy ศนูย์กลาง

การเรียนรู้เฉพาะด้านของ SCB และรับฟังการบรรยาย 

โดยผู ้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย ์  ในหัวข ้อ  

”People strategy is business strategy” โดย 

คุณวรวัจน์ สุวคนธ์ Dean of SCB Academy และ 

คุณธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู ้จัดการใหญ่อาวุโส  

Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ โดย 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมผลักดันให้บริษัท

ตระหนกัถงึความส�าคญัของการสร้าง People strategy 

ให้สอดคล้องกับ Business strategy ขององค์กร และ 

น�าแนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ไปถ่ายทอด

ต่อระหว่างบุคลากร เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาและสร้าง 

เป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งขององค์กร เพื่อก้าวทันต่อการ

เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต เมือ่วันที ่23 สงิหาคม 

2561 ณ SCB Park Plaza
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CSR Club Forum: “Why Supply 

Chain Sustainability Means New 

Opportunities” 

CSR Club จัดกิจกรรม CSR Club 

F o r u m :  “ W h y  S u p p l y  C h a i n  

Sustainability Means New Opportunities” 

เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม

ศุกรีย ์ แก ้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

EDP Fo rum ค ร้ังที่  2/2561  

ในหัวข้อ “Step up your game 

with AI : What Top Management 

should know?”

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

จัดงาน EDP Forum คร้ังที่ 2/2561 ใน

หัวข้อ “Step up your game with AI : 

What Top Management should 

know?” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561  

ณ Lecture Hall, Grand Hyatt Erawan 

Bangkok

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเข้าร่วมงาน “วันต่อต้าน

คอร์รัปชัน 2561” ภายใต ้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู  ้

สู้โกง”

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เข้าร่วมงานวันต่อต้าน

คอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 

2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)  

โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกภาคส่วนได้ลุกขึ้นมาเป็น 

Active Citizen ที่ปฏิวัติตัวเองด้วยการไม่นิ่งเฉย และกล้าลุกขึ้นมา 

ส่งเสียงต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ ให้เกิดเป็นพลังสังคมท่ีพร้อมต่อสู้ 

ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ

HCM Forum หัวข้อ “People strategy is business strategy” 

Human Capital Management Club (HCM Club)  จัดงาน HCM Forum หัวข้อ 

“People strategy is business strategy” โดย คณุชนญัญารักษ์ เพช็ร์รัตน์  กรรมการผูจ้ดัการ 

บจก. ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมผลักดันให้บริษัท

ตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้าง People strategy ให้สอดคล้องกับ Business strategy 

ขององค์กร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
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วัน/เวลา/สถานที่ กิจกรรม วัตถุประสงค์

3, 4, 10, 11 ตุลาคม 2561

เวลา 09:00 - 17:00 น.

จัดหลักสูตร Certificate in Investor 

Relations 2018

• พฒันาความรูใ้นการปฏบิตังิานด้านนกัลงทนุสัมพันธ์ โดยเน้น

แนวทางการปฎิบัติงานที่นักลงทนุสมัพนัธ์ควรทราบ รวมทัง้

ขอบเขตของงานทีต้่องรบัผดิชอบ บทบาทและความส�าคญัของ

งานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรสามารถน�า 

ไปใช้ในการปฎบิตังิานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

9 - 11 ตุลาคม 2561 หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท 

(หลักสูตร 3 วัน) FUNDAMENTALS 

FOR CORPORATE SECRETARIES รุ่น

ที่ 2/2561

• เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานส�าหรับเลขานุการบริษัทในเรื่อง

บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท กฎหมายและกฎ

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท

15 - 19 ตุลาคม 2561 โครงการสร้างเสริมศักยภาพ

แม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 12

• เปิดโอกาสให้คุณครูจากโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

ทั่วประเทศได้มีโอกาสมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและเอกชน 

พร้อมทัง้ช่วยส่งเสรมิแนวความคดิเกีย่วกบัความส�าคญัของครู

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จ�านวน 60 คน

24 - 28 ตุลาคม 2561 โครงการสร้างเสริมศักยภาพ

แม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 13

• เปิดโอกาสให้คุณครูจากโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

ทั่วประเทศได้มีโอกาสมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและเอกชน 

พร้อมทัง้ช่วยส่งเสรมิแนวความคดิเกีย่วกบัความส�าคญัของครู

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จ�านวน 60 คน

29 - 31 ตุลาคม 2561 หลักสูตร Strategic Financial 

Leadership (SFLP) 2018

• เพื่อยกบทบาทของผู้บริหารด้านการเงินและบญัชใีห้สามารถ

ท�างานร่วมกับผู ้บริหารระดับสูงขององค์กรในลักษณะ  

Business partner 

7 ธันวาคม 2561 CSR Club Conference 2018 

และพิธีมอบรางวัลรายงาน

ความยั่งยืน ประจ�าปี 2561 

(Sustainability Report 

Award 2018)

• เพือ่ส่งเสริมให้ภาคเอกชน เผยแพร่ข้อมลูด้าน ESG อนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อกลุม่ผูล้งทนุในแวดวงตลาดทนุในรปูของรายงาน

ความยัง่ยนืเพิม่มากขึน้

• เพ่ือส่งเสรมิและยกระดบัการจดัท�ารายงานความยัง่ยนืครอบคลมุ

กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่ม 

บรษัิทในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) และกลุม่บรษิทั 

นอกตลาดหลักทรัพย์ ให้มีคุณภาพและมีเนื้อหาที่ได้รับการ 

พัฒนาให้สมบูรณ์ตามประเด็นที่ถูกคัดเลือกให้เปิดเผย ESG  

(Environment, Social and Governance) มากขึน้
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วัน/เวลา/สถานที่ กิจกรรม วัตถุประสงค์

7 ธันวาคม 2561 CSR Club “Sustainability 

Reporting to Improve 

Organizational Performance 

(กลุ่มอุตสาหกรรม)

• เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืระหว่าง

สมาชิก

15 - 16 และ 20 - 21 

พฤศจิกายน 2561

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท 

(หลักสูตร 4 วัน) ADVANCES FOR 

CORPORATE SECRETARIES รุ่นที่ 

2/2561

• เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท เน้น

แนวทางในการปฏิบัติงานที่ควรทราบและสามารถน�าไปใช้

ปฏิบัติงานจริง

ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562 

เวลา 09:00 - 19:00 น.

จัดหลักสูตร TLCA Executive 

Development Program (EDP) 

Class of Year 2019: Building 

Regional Leaders

• เพื่อมุ ่ งสร ้างให ้ผู ้น�าองค ์กรที่มีความพร ้อมทั้งความรู ้ 

ประสบการณ์ และทักษะในการบริหารองค์กรเพื่อสร้างให้

องค์กรเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื ภายใต้การเปลีย่นแปลงของปัจจยั

ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รูปแบบหลักสูตร 

จะเน้นการเรียนรู้จากวิทยากรและกรณีศึกษาของบริษัท 

ในไทยและต่างประเทศ โดยจะมีการจัดกิจกรรมน�าผู้บริหาร

หลกัสตูร EDP เดนิทางไปศกึษาดงูานยงัประเทศกมัพชูา พม่า 

และเวียดนาม
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